



# ข่าวรามคำแหง

•เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา •รู้จักภัย ตีใจศึกษา ภูเขาอบอุ่น สมองคุณชาติ.

ฉบับที่ ๔๓  
ปีที่ ๑๙

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  
ราคา ๗๕ สตางค์

ม.ร.0601.033.0332/2533.19.43[001-012]

●พบอาจารย์ผู้สอน LA 205 หน้า 3 ●ธงคำตอบวิชากฎหมาย หน้า 6-7 ●ตารางเตรียมสอบทางวิทยุ-โทรทัศน์ หน้า 9

## สวญ.หัวหมาก ขอร้องขารวมๆ ข้ามถนนบนทางข้าม



รับมอบบอร์ด ของศาสตราจารย์เฉลียว บุญยงค์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบบอร์ดจำนวน 18 บอร์ด จากผู้แทนบริษัท แคริมสุข จำกัด เพื่อใช้ในการติดประกาศรับสมัครงานสำหรับนักศึกษา ของงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2533

**จัดประชุมทางวิชาการ ยุโรปในทศวรรษ 1990's**  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์มติชน จะจัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง "ยุโรปในทศวรรษ 1990's" ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใต้พระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในประเด็นศึกษาดังกล่าว แก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมบรรยากาศวิชาการภายใน ม.ร. โดยเชิญนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร ตามกำหนดการ ดังนี้ -  
ภาคเช้า (09.00-12.00 น.) สันทนาการหัวข้อ "ยุโรปตะวันออก : การปรับเปลี่ยนเป็นเสรี" \*อ่านต่อหน้า 12

**สอบไล่ ภาค 2/2532 วันที่ 2-20 มี.ค. 33**  
**ใช้สนามสอบ รวมๆ 1 และ รวมๆ 2**  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการสอบไล่ ภาค 2/2532 ระหว่างวันที่ 2-20 มีนาคม 2533 (เว้นวันอาทิตย์ที่ 11 และ 18 มีนาคม 2533) โดยเปิดสอบ จำนวน 1,074 กระบวนวิชา และอาจารย์ผู้สอนจัดสอบเองอีก 124 กระบวนวิชา  
การสอบไล่ครั้งนี้มีนักศึกษาลงทะเบียน 179,379 คน คิดเป็นที่นั่งสอบ 1,060,717 ที่นั่ง ใช้สถานที่สอบทั้งที่รวมๆ 1 และรวมๆ 2 ดังนี้  
**สนามสอบรวมคำแหง 1**  
จำนวน 19 อาคาร คือ BPB DS 2 DS 4 KLB KMB LTB NB 3 ANB 3 B NB 4 NB 5 NB 6 NB 10 NB 15 NB 16 RTB SAB SCB SSB และ TBB  
**สนามสอบรวมคำแหง 2**  
จำนวน 2 อาคาร คือ KTB และ PBB  
สำหรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้แจกแก่นักศึกษาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533 โดยนำไปเสร็จสิ้นชมพูไปติดต่อรับได้ที่

**ม.ร.จัดงานพบสื่อมวลชน 26 กุมภาพันธ์ 2533**  
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดงานพบสื่อมวลชน "เทียนจรัสแสง...รามคำแหง'33" ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมบางกอกพาเลส \*อ่านต่อหน้า 12

**เชิญทูตยูโกสลาเวีย อภิปรายทางวิชาการ**  
คณะนิติศาสตร์ ม.ร. เชิญ "พณฯ เอกอัครราชทูตยูโกสลาเวียประจำประเทศไทย อภิปรายทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ (โดยมีล่ามแปลเป็นภาษาไทย) เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและการเมืองของยูโกสลาเวีย" (LEGAL AND POLITICAL CHANGES IN YUGOSLAVIA) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจฟังการอภิปรายครั้งนี้ตามกำหนดการดังกล่าว

**รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหากก.สภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ**  
ตามที่สภาอาจารย์ ม.ร. จะดำเนินการหยั่งเสียงสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2533 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสภาอาจารย์ นั้น มีผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 6 ราย ดังนี้  
**หมายเลข 1** รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คงเที่ยง (คณะศึกษาศาสตร์)  
**หมายเลข 2** รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุริยวงศ์ (คณะศึกษาศาสตร์)  
**หมายเลข 3** รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา เทียนไทย (คณะบริหารธุรกิจ)  
**หมายเลข 4** รองศาสตราจารย์ บันลือ คำวชิรพิทักษ์ (คณะเศรษฐศาสตร์) \*อ่านต่อหน้า 11

จากการที่การจราจรบนถนนรามคำแหง มีความคล่องตัวมากขึ้น ในระยะนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หัวหมาก หุ้มเกราะความคิด แรงกายแรงใจแก้ปัญหา หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง จึงถือโอกาส เชิญ พ.ต.ท.อภิรุณ ณ นคร สวญ.สน.หัวหมาก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533 เพื่อให้กำลังใจ และขอความคิดเห็น ซึ่ง พ.ต.ท.อภิรุณ ณ นคร ได้ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือมายังประชากรชาวรามคำแหงทุกท่าน ให้ช่วยกันรณรงค์แก้ปัญหาจราจร โดยข้ามถนนบนทางม้าลาย และสะพานลอยเท่านั้น (อ่านรายละเอียดคำสัมภาษณ์ใน หน้า 2 ของ "ข่าวรามคำแหง"ฉบับนี้)

**ม.ร.รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2533**  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา ในหลักสูตรชั้นปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2533 ตามรายละเอียด ดังนี้  
**หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน**  
1. สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ (10 คน)  
2. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ (10 คน)  
3. สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ (40 คน)  
4. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (20 คน)  
\*อ่านต่อหน้า 12

## จำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. แล้ว กำหนดออกรางวัลในงานกาชาด 5 เม.ย. 33



**รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี** ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาด ม.ร. ปี 2533 เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการฯ ได้จำหน่ายสลากกาชาด ม.ร. แก่ชาวรามคำแหงและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปแล้ว ในราคาฉบับละ 30 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการทุกคณะ/สำนัก และที่เดินที่ประชาสัมพันธ์ บริเวณสะพานข้ามมหาวิทยาลัย  
"ขอเชิญชวนช่วยกันซื้อ (5 เมษายน 2533) เวลาประมาณ 22.00 น. ณ ร้านกาชาดรามคำแหง บริเวณพระบรมรูปทรงม้า ต่างจากปีที่ผ่านๆ มาคือ จะออกรางวัลหลังงานกาชาด ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ผู้ซื้อสลากกาชาดในปีนี้มีโอกาสลุ้นรางวัลกันเร็วขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ประชุมเพื่อเตรียมการออกเงินรางวัลในงานกาชาดของสภาฯ ภายใต้งานกาชาดของสภาฯ ไทย ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.-5 เมษายน 2533 โดยสำนักงานเลขานุการกาชาด \*อ่านต่อหน้า 11

# สัมภาษณ์... พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร

## สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก



ปัญหาการจราจรเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวกรุงเทพมหานครยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งย่านถนนรามคำแหง เคยได้รับการพูดถึงบ่อยที่สุดในช่วงก่อนหน้านั้นไม่นานนักว่า "มีรถติดจนตึกทุกวัน" แต่เมื่อเริ่มต้นปีพุทธศักราช 2533 ได้ไม่นาน ปัญหาการติดบนถนนรามคำแหงดีขึ้นมาก ได้รับความพอใจกันมาก สื่อมวลชน ทั้งโทรทัศน์วิทยุ และหนังสือพิมพ์ ต่างรายงานความสำเร็จค่อนข้างสูงต่อผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โอกาสนี้ "ข่าวรามคำแหง" จึงได้เชิญ พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) หัวหมาก เมื่อเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2533 เพื่อสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรณรงค์แก้ไขการจราจรติดขัดบนถนนรามคำแหง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**ข่าวรามคำแหง** ก่อนอื่นคณะกรรมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและประชากรชาวรามคำแหง ได้ฝากชื่นชมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.หัวหมาก ที่ได้แก้ไขการจราจรที่เคยมีปัญหาภายในบริเวณถนนรามคำแหง จนขณะนี้สภาพจราจรดีขึ้นมาก

**พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร** ขอบคุณครับ **ข่าวรามคำแหง** ปัญหาการจราจรขณะนี้ที่แก้ไขแล้วไปได้ดีมากแล้วนั้น ท่านสารวัตรใหญ่คิดว่ายังมีอะไรที่เป็นปัญหาอยู่อีกบ้าง

**พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร** ปัญหาที่สำคัญจริง ๆ ซึ่งคิดว่าจะแก้ลำบากหน่อยคือ รถของ ข.ส.ม.ก. ซึ่งได้ใช้หน้า ม.ว. เป็นสถานีจอดรถ (Bus Station) ทำให้รถเข้า-ออกตลอดเวลา เป็นอุปสรรคต่อรถวิ่งทางตรง ซึ่งถ้าอุปสรรคนี้ออกไปได้ ผมคิดว่าการจราจรของถนนรามคำแหงเกือบจะหมดปัญหาเลย และ**ปัญหาที่สอง** คือ นักศึกษาและประชาชนส่วนใหญ่ข้ามถนนไม่เป็นระเบียบ ทั้ง ๆ ที่มีรั้วกั้นอยู่แล้วยังมีข้ามกัน นักศึกษาเองไม่เคารพต่อระเบียบของส่วนรวม เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533 เป็นต้นมา ได้มีการตั้งชม "สน.หัวหมาก เคลื่อนที่" ที่สามแยกหน้าห้างเซ็นทรัล เพื่อปรับผู้ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม (ทางม้าลาย หรือสะพานลอย) โดยปรับไม่เกิน 200 บาทตามกฎหมาย เพราะทางตำรวจได้ให้โอกาสปรับตัวมาเดือนกว่าแล้ว **ต่อไปนี้จะปรับตลอดเวลา** สำหรับผู้ฝ่าฝืนที่ไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม

**ข่าวรามคำแหง** การจัดทำม้าลายบางจุด ผู้ใช้ถนนคงปฏิบัติตามลำบาก เช่น ที่ประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ้างจึก NB 15 ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับสามแยกหน้าห้างเซ็นทรัล หากมีผู้ต้องการข้ามถนนไปที่ห้างเวลากลางไม่อยากจะเดินอ้อมไปที่ทางม้าลายตรงไฟเขียว-ไฟแดงนั้น แล้วเดินย้อนกลับมา จึงขอปรึกษาว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเห็นอย่างไร

**พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร** ในเรื่องทางข้ามนั้น จริง ๆ แล้วเป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร (กองวิศวกรรมจราจร) เป็นผู้กำหนดจุดทางข้าม ตำรวจท้องที่ไม่ได้มีหน้าที่กำหนดให้มีทางม้าลาย หรือสะพานลอย สน.หัวหมากมีหน้าที่ในการจัดตำรวจไปช่วยดูแลความเรียบร้อยในท้องถนน เพราะฉะนั้นผมขอเสนอแนะว่า

ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงควรจะขอเข้าพบ พลตรีจำลอง ศรีเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาเรื่องนี้ ผมว่าจะได้ผลมากเลย รับรองว่าจะทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้นอีกแน่ ส่วนโครงการสร้างสะพานลอย ตรงบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัล นั้นมีการบริจาคเงินให้สร้างแล้ว โดยห้างเซ็นทรัลได้บริจาคเงิน ประมาณ 1.5 ล้านบาทมาเกือบ 2 ปีแล้ว แต่ทางกรุงเทพมหานครยังไม่สร้าง เพราะต่อรองว่าจะไม่ให้มีหลังคาบนสะพานลอยกลัวจะเป็นที่พักของคนขอทาน ส่วนทางห้างเซ็นทรัลต้องการให้สร้างแบบมีหลังคาเพื่อความสะดวกเวลาฝนตก ผมเห็นว่าจุดนี้ (สามแยกหน้าห้างเซ็นทรัล รามคำแหง) ควรจะต้องมีสะพานลอยมากที่สุดในประเทศไทย เพราะมีคนข้ามถนนเป็นหมื่น ๆ คนในแต่ละวัน **ข่าวรามคำแหง** การจราจรที่ดีขึ้นมากในขณะนี้ทางสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากมีวิธีการแก้ไขปัญหาคารจรอย่างไร

**พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร** ก่อนอื่นผมก็ต้องวิเคราะห์และศึกษาปัญหา โดยได้ลงไปเดินศึกษาปัญหาอยู่เกือบ 2 สัปดาห์ ก็ทำให้รู้ตัวปัญหา ซึ่งมี 5 สาเหตุ คือ

1. **ผู้ประกอบการค้า-หาบเร่ แหงดอย หน้ารามฯ** ตั้งแต่ประมาณ 19 ถึง รามฯ 53 ประมาณ 1 กิโลเมตร ได้วางสินค้าบนทางเท้าตั้งแต่ช่วงเย็น ทำให้ประชาชนลงมาเดินบนถนน รถเมล์ก็ไม่สามารถวิ่งบนเลนริมทางเท้าได้ ต้องวิ่งเลนที่ 2 ทำให้เหลือเลนที่ 3 เท่านั้นที่ใช้เป็นเส้นทางเดินของรถทั่วไป ทั้ง ๆ ที่มีรถจำนวน หลายหมื่นคันมุ่งผ่านถนนรามคำแหงในช่วงเย็นและค่ำ รถจึงแออัดระบายไม่ทัน ผมจึงใช้หลักรัฐศาสตร์นำหน้าหลักนิติศาสตร์ คือ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าดังกล่าวให้ขายเฉพาะด้านในของทางเท้าเท่านั้น ต่อมาได้มีการร้องเรียนไปที่กระทรวงมหาดไทย ทางสน.หัวหมาก จึงต้องผ่อนผันให้ตั้งสินค้าบนทางเท้าได้ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป เฉพาะวันอาทิตย์ให้ตั้งขายได้ตั้งแต่เวลา 19.30 น. เป็นต้นไป

2. **รถเมล์ ข.ส.ม.ก. วิ่งไม่เป็นระเบียบ** เดิมเคยเข้า-ออกจากรถป้ายตามสบาย แขนงไปแขนงมาอยู่ในเลนที่ 2 กับเลนที่ 3 พอรถเมล์ออกจากป้ายทำให้รถทั่วไปต้องหยุดด้วย ดังนั้นทาง สน.หัวหมาก จึงหาวิธีให้รถเมล์วิ่งในเลนของตัวเองด้านริมทางเท้าเท่านั้น โดยซื้อกระป๋องสีที่ใช้แล้วมาทำเป็นถังรองปูนเพื่อยึดไม่ให้กันอาณาเขตไม่ให้รถเมล์วิ่งเข้าไปในเลนที่ 2 โดยติดตั้งเป็นระยะ ๆ บริเวณป้ายรถเมล์บนถนนรามคำแหง

3. **ประชาชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นจำนวนมาก เวลาข้ามถนนไม่ใช่สะพานลอย หรือทางม้าลาย** วิธีแก้คือ ได้ตั้งป้ายบนเกาะกลางถนน รถยนต์ให้ข้ามถนนตรงทางม้าลาย หรือใช้สะพานลอยเท่านั้น โดยดำเนินการมาเกือบ 1 เดือนแล้ว และได้ตั้งชม "สน.หัวหมาก เคลื่อนที่" ที่หน้าห้างเซ็นทรัล เพื่อปรับเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน โดยเริ่มปรับมาตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533 เพราะว่ามีคนไม่ข้ามถนนอย่างระมัดระวังอยู่บ้าง ทำให้รถติดจนเสียเวลา

เร็ว แต่ถ้าแก้ปัญหานี้ได้รถจะวิ่งผ่านถนนรามคำแหงเร็วขึ้น

4. **จุดเลี้ยวกลับรอบบางจุดไม่สัมพันธ์กัน** ก็ได้ยกเลิกบางช่วงเวลา สำหรับจุดที่ทำให้รถติด โดยกำหนดจุดเลี้ยวกลับรอบได้ คือ หน้าวัดพระไกรสิทธิ์ (น้อย) และอีกจุดคือ เลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 9 ไปกลับรถได้สะพานแล้วเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเข้าถนนรามคำแหงอีกครึ่งหนึ่ง

5. **รถเมล์ของ ข.ส.ม.ก. ใช้หน้า ม.ว. เป็นสถานีจอดรถหลายสาย** ทำให้รถเข้า-ออกตลอดเวลา ทำให้ต้องเป็นอุปสรรคในการวิ่งรถทางตรง แต่ปัญหานี้ยังแก้ไม่ได้

ซึ่งปัญหาสาเหตุที่ 5 นี้ ผมเคยปรึกษากันอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกี่ยวกับสถานีจอดรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย เพราะผู้คนที่นั่งรถผ่านหน้ามหาวิทยาลัยไม่มีโอกาสมองเห็นป้ายชื่อตัวสีทองของมหาวิทยาลัยเลย ถูกรถเมล์บังหมด ผมเองนั่งรถผ่านบริเวณนี้มา 20 ปีแล้วไม่เคยเห็นป้ายดังกล่าว น่าจะหาทางย้ายไปอยู่ที่อื่น ผมฝากแก้ไขเรื่องนี้ไปยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย แต่ถึงแม้จะมีผลกระทบต่อนักศึกษา นักศึกษาเองก็ต้องเข้าใจถึงความสง่างาม ควรจะเสียสละบ้าง น่าจะคำนึงถึงประโยชน์ของมหาชนเป็นหลัก **ข่าวรามคำแหง** ท่านสารวัตรใหญ่อยากให้มีอะไรร่วมกับปัญหาอย่างไรบ้าง

**พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร** มหาวิทยาลัยรามคำแหงควรจะมีหอประชาสัมพันธ์มาก ๆ โดยการติดโปสเตอร์บริเวณที่มีนักศึกษาข้ามนอกทางข้าม เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมาก ผมว่าอย่างน้อยคนที่เคยข้ามถนนไม่ถูกต้อง จากเดิม 80% ก็จะลดน้อยลงไป ก็คงจะดีขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะทำต่อไป แต่ว่าต้องทำอย่างต่อเนื่อง ขอให้ช่วยกันหน่อย เพราะสน.หัวหมากได้ทำงานอย่างมีระบบแล้ว แต่เป็นระบบเฉพาะหน้าเท่านั้น ผมถือว่า ผมจุดไฟในการแก้ไขปัญหาคารจรแล้ว ทางสื่อมวลชน ไม่ว่าโทรทัศน์วิทยุ และหนังสือพิมพ์ก็ได้รายงานข่าวแล้วเป็นระยะ ๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือที่ดี

**ข่าวรามคำแหง** ท่านมีอะไรจะฝากถึงชาวรามคำแหงบ้าง **พ.ต.ท.อภิกรม ณ นคร** ผมขอให้นักศึกษาให้ข้ามถนนโดยข้ามทางม้าลาย หรือขึ้นสะพานลอย นับตั้งแต่ได้ดำเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหาคารจรเป็นต้นมา ผมก็ได้รับไปรษณียบัตรและจดหมายชมเชยมาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2533 ซึ่งจดหมายและไปรษณียบัตรที่ส่งไปให้เป็นจำนวนมาก ทำให้ตำรวจ สน.หัวหมาก มีกำลังใจในการแก้ปัญหา แม้ว่าจะเหนื่อยเหนื่อยอย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบรรหาร ศิลปอาชา) ได้มาตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาก โดย ฯพณฯ ได้กล่าวชมเชยว่า "ทำได้ดีมาก ทำให้ปัญหาการจราจรคลี่คลายลงไปได้มาก"



**สน.หัวหมาก เคลื่อนที่** ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2533 เป็นต้นไป สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ได้ตั้งชม "สน.หัวหมาก เคลื่อนที่" ณ สามแยกหน้าห้างเซ็นทรัล รามคำแหง เพื่อปรับผู้ฝ่าฝืนไม่ข้ามถนนตรงทางข้าม (ทางม้าลาย หรือ สะพานลอย) ซึ่งมีความผิดทางพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ร.บ. ๒๕๒๒

# ภาพอาจารย์ผู้สอน

## พบอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ (LA 205)

วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ มีอาจารย์ผู้บรรยายวิชา 3 ท่าน คือ รศ.สุวิทย์ นิรันดร รศ.นคร เศรษฐกิจวิวัฒน์ และรศ.จุฑามาศ นิศาวัฒน์

**■ ขอบทราบบทสรุปประสงค์ของการเรียนวิชานี้**

รศ.จุฑามาศ วิชานี้เป็นวิชาสำคัญวิชาหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์นำไปใช้กับกฎหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องผลของสัญญา และนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคนทั้งในการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจต่าง ๆ ของเรายุคตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อขาย แลกเปลี่ยน หรือให้ จึงจำเป็นต้องศึกษาวิชานี้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

### ■ ขอบทราบบทเนื้อหาวิชานี้โดยสรุป

รศ.จุฑามาศ วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน และให้ สัญญาซื้อขายนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจนั้นคือ ความหมายของสัญญาซื้อขาย ลักษณะสำคัญของสัญญาซื้อขาย เป็นสัญญาที่ผู้ขายตกลงโอนกรรมสิทธิ์ตอบแทนกับเงินตรา คือราคา สัญญาซื้อขายจึงเป็นสัญญาต่างตอบแทน นำบทบัญญัตินิติกรรมสัญญาความสมบูรณ์ของการแสดงเจตนา, หนี้บุคคลมาใช้บังคับด้วย ประการที่ 2 ทรัพย์สินใดบ้างและบุคคลใดบ้างที่จะทำสัญญาซื้อขายได้ ประการที่ 3 ประเภทของสัญญาซื้อขายเป็นเรื่องสำคัญ

นิติกรรมสัญญาซื้อขาย แบ่งแยกเป็น

1. คำมั่นว่าจะซื้อหรือจะขาย
2. สัญญาจะซื้อจะขาย
3. สัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาด
4. สัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลา

การฟ้องร้องข้อบังคับคดีเป็นไปตามมาตรา 456 2.2 และ 3 จะเป็นนิติกรรมสัญญาใดนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง และเมื่อเป็นนิติกรรมสัญญาใดแล้ว ผลของสัญญาจะสมบูรณ์เพียงใดขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายนั้นก็คือ

**แบบของสัญญาซื้อขายหรือหลักฐานที่จะฟ้อง** ร้องบังคับคดี ตามมาตรา 456 หลักเกณฑ์สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่ไม่เป็นแบบไว้โดยเฉพาะ ต้องนำหลักนิติกรรมสัญญาไปใช้บังคับ แต่มีข้อยกเว้นตาม ม. 456 2.1 เมื่อสัญญาซื้อขายเสร็จบริบูรณ์ (เสร็จเด็ดขาด) เกิดขึ้นมีความสมบูรณ์บังคับได้ตามกฎหมาย จะทำให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อหลักต่อไปของสัญญาซื้อขายคือ

การโอนกรรมสิทธิ์-สัญญาซื้อขายเป็นสัญญาที่โอนกรรมสิทธิ์ตอบแทนกับเงินตรา ที่สำคัญคือ กรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อใด และถ้าเป็นสัญญาซื้อขายที่มีเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลากรรมสิทธิ์โอนไปเมื่อใด หรือถ้าทรัพย์สินยังไม่ได้กำหนดตัวแน่นอน หรือเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งที่กำหนดแน่นอนแล้วแต่ยังไม่รู้ราคากรรมสิทธิ์จะโอนไปเมื่อใด ผลสมบูรณ์ซื้อขายสำเร็จบริบูรณ์ (หรือเสร็จเด็ดขาด) นอกจากจะทำให้กรรมสิทธิ์โอนไปยังผู้ซื้อโดยผลของกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประการต่อไปก็คือ

สิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อและผู้ขายที่กฎหมายลักษณะซื้อขายกำหนดไว้โดยชัด

สิทธิของผู้ขาย ผู้ขายชอบที่จะได้รับชำระราคา ส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายคือ

ส่งมอบทรัพย์สิน จะส่งมอบอย่างไรถึงจะถือว่าผู้ขายได้ปฏิบัติชำระหนี้โดยชอบแล้ว ส่งมอบโดยระยะ



ทางไกล, ระยะทางไกล สถานที่ที่จะต้องส่งมอบ, ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบ มีข้อยกเว้นใดบ้างที่กฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ขายที่จะยึดทรัพย์สินไว้โดยยังไม่ต้องส่งมอบและไม่ถือว่าไม่ปฏิบัติชำระหนี้ แล้วสิทธินี้จะระงับเมื่อใด และผู้ซื้อที่มีสิทธิใดบ้างถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ถ้าผู้ขายส่งมอบแล้ว มีบางกรณีที่ผู้ขายก็ยังต้องรับผิดชอบอีกคือ

ส่งมอบทรัพย์สินที่ขาดตกบกพร่องหรือล่าจำนวนหรือระคนปนกับทรัพย์สินอื่น

ส่งมอบทรัพย์สินที่ชำรุดบกพร่อง

ส่งมอบทรัพย์สินที่มีบุคคลภายนอกมีสิทธิดีกว่าผู้ซื้อ ทำให้ผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ

ส่วนสิทธิและหน้าที่ของผู้ซื้อ ผู้ซื้อที่มีสิทธิได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ขายโดยผลของกฎหมาย และมีหน้าที่ต้องรับมอบทรัพย์สินและใช้ราคา (เงินตรา) ให้กับผู้ขาย ราคาจะกำหนดกันไว้หรือไม่ก็ได้ (มาตรา 487) นอกจากนั้นผู้ซื้อยังมีสิทธิยึดเหนี่ยวราคาได้ในบางกรณี ตามมาตรา 488 และ 489

การซื้อขายเฉพาะอย่าง ประกอบด้วย การขายฝาก ขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเมื่อชอบและขายทอดตลาด

**สัญญาขายฝาก** ความหมายของสัญญาขายฝาก มาตรา 491 เนื่องจากสัญญาขายฝากเป็นการซื้อขายเฉพาะอย่าง จึงต้องนำบทบัญญัติในลักษณะซื้อขายมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดต่อบทบัญญัติเฉพาะในกฎหมายขายฝาก และไม่ว่าขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเมื่อชอบขายทอดตลาดก็เช่นกันด้วย ที่สำคัญของกฎหมายขายฝากคือ เรื่องการไถ่คืน

กำหนดระยะเวลาในการไถ่คืนทรัพย์สิน สัญญาขายฝากอาจมีกำหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่มีกำหนดระยะเวลาก็เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาในกฎหมาย (มาตรา 494) แต่ถ้ามีกำหนดระยะเวลาที่จะเกินกว่าระยะเวลาตามกฎหมายไม่ได้ ถ้าเกินก็ให้ลดลงเท่ากับระยะเวลาตามกฎหมาย (มาตรา 495) และถ้ากำหนดแล้วก็จะขายออกไปอีกไม่ได้ (มาตรา 496)

**ใครบ้างจะมีสิทธิไถ่คืนทรัพย์สินและใครบ้างที่มีหน้าที่ไถ่คืนทรัพย์สิน รวมไปถึงสินไถ่** คำพิพากษาจะกำหนดกันไว้หรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่กำหนดไถ่คืนตามราคาซื้อขายฝากกรรมนิยมนสุดท้ายสภาพของทรัพย์สินเมื่อไถ่คืน และหากมีการเช่าทรัพย์สินในระหว่างขายฝากผลจะเป็นอย่างไร

ส่วนการขายตามตัวอย่าง ขายตามคำพรรณนา ขายเมื่อชอบ หรือขายทอดตลาดมีกฎหมายบัญญัติวิธีปฏิบัติความสมบูรณ์ของสัญญาว่า คู่สัญญาต้องทำอะไรบ้าง สัญญาเหล่านั้นจึงจะสมบูรณ์ได้ บังคับได้ จึงกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ

**สัญญาแลกเปลี่ยน** แตกต่างกับสัญญาซื้อขาย เพราะเป็นการที่คู่สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กันและกัน และกฎหมายให้นำบทบัญญัติในลักษณะซื้อขายมาใช้บังคับถึงการแลกเปลี่ยนด้วย

**สัญญาให้** ความหมายของสัญญาให้เป็นกรณีบุคคลหนึ่งโอนทรัพย์สินให้โดยเสนหา (แก่บุคคลอื่น) หนึ่งโดยผู้รับโอนนั้นยอมรับเอาทรัพย์สินนั้น และนอก

จากนั้นการให้ก็อาจทำได้โดยการปลดหนี้ให้แก่ผู้รับ หรือชำระหนี้ที่ผู้รับค้างชำระอยู่ก็ได้

**ความสมบูรณ์ของสัญญาให้** ซึ่งแยกพิจารณาจากทรัพย์สินที่ให้เป็นของสิ่งหรือทรัพย์สินหรือสิ่งหรือทรัพย์สินบางประเภทที่ทำสัญญาซื้อขายแล้วต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อให้กันก็ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกัน ส่วนสิ่งหรือทรัพย์สินอื่น ๆ และการให้สิทธิอันมีตราสารกฎหมายบัญญัติว่าต้องทำอะไรบ้าง

คำมั่นและสัญญาจะให้จะสมบูรณ์ต้องปฏิบัติอย่างไร การให้ทรัพย์สินอันมีค่าการระคิดพันพองจะผูกพันผู้รับเพียงใด และจะก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้และผู้รับอย่างไรบ้าง

สัญญาให้เมื่อให้ทรัพย์สินแก่ผู้รับแล้วโดยหลักผู้ให้ไม่มีสิทธิเรียกคืนทรัพย์สิน แต่มีข้อยกเว้นคือผู้ที่จะเรียกคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณได้ ที่สำคัญกรณีอย่างไรที่กฎหมายถือว่าผู้รับประพฤติเนรคุณแล้ว การที่จะปรับข้อเท็จจริงให้เข้าข้อกฎหมายว่าเนรคุณ บางกรณีเราจะต้องนำจริยประเพณีทางสังคมของไทยมาพิจารณาประกอบด้วย ตามกฎหมายใครบ้างมีสิทธิเพิกถอนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณ และมีข้อยกเว้นที่จะไม่สามารถถอนการให้ไม่ได้ แล้วอย่างไรบ้าง เมื่อถอนคืนแล้วจะส่งทรัพย์สินคืนอย่างไร เรื่องสุดท้ายก็คือ

การให้อย่างใดบ้างที่ทำให้ผู้ให้ถอนการให้ไม่ได้ แม้ผู้รับจะประพฤติเนรคุณ (มาตรา 535)

นี่เป็นข้อสรุปเนื้อหาวิชานี้อย่างย่อ ๆ นะคะ

### ■ ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้ให้ได้ผล

รศ.จุฑามาศ อย่างที่กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่า สัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เป็นนิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่ง และเนื่องจากบทบัญญัติในลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้ บางครั้งก็ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรง จึงต้องนำหลักกฎหมายทั่วไปในบรรพ 1 และบรรพ 2 มาใช้บังคับ ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องทราบบทบัญญัติได้นำมาใช้และใช้อย่างไร นั่นก็คือนักศึกษาจะต้องเข้าใจกฎหมายพื้นฐานเหล่านี้ให้ดีด้วย จึงจะเข้าใจกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ได้ดี ดังนั้นการที่จะเรียนวิชาเหล่านี้ให้ได้ผลดีไม่ใช่เพียงแต่ท่องจำบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา 453 จนถึงมาตรา 536 ได้ จะต้องทำความเข้าใจต่อความหมายการตีความ เจตนารมณ์กฎหมายเหล่านี้ให้ดีด้วย และยังต้องสามารถโยงบทบัญญัติในบรรพ 1 และบรรพ 2 มาใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ เพราะก่อนที่จะนำบทบัญญัติในสัญญาซื้อขายมาใช้บังคับสัญญานั้นต้องผ่านองค์สมบูรณ์หลักเกณฑ์ทั่วไปในเรื่องนิติกรรมสัญญา การแสดงเจตนาในเรื่องนี้ เรื่องความสามารถ ฯลฯ เสียก่อน แล้วจึงนำบทบัญญัติในบรรพ 3 เอกเทศสัญญาซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ มาพิจารณา และ เมื่อพิจารณาแล้วผลของสัญญาเป็นประการใดก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในลักษณะซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้ หรือและหลักทั่วไปในบรรพ 1 และบรรพ 2 มาพิจารณาด้วยอีกครั้งหนึ่ง สรุปคือจะเรียนวิชานี้ให้ได้ผลดีต้องมีพื้นฐานพวกกฎหมายแพ่งที่ดี ทรัพย์สิน, นิติกรรมสัญญา, การแสดงเจตนา, หนี้ ฯลฯ จึงจะเรียนวิชานี้ได้ผลดี

### ■ ขอคำแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ

รศ.จุฑามาศ จะเตรียมตัวสอบอย่างไรจึงจะสอบได้ หมายถึงดูหนังสืออย่างไรจึงจะสอบได้ใช้ไหมคะ ถ้าจะพูดถึงการดูหนังสือก็เหมือนกับวิชาอื่น ๆ ถ้าจะถามว่าต้องดูหนังสือก็เกี่ยวข้องก็ บอกไม่ได้เรียกว่าดูจนเข้าใจ แต่ไม่ใช่ท่องจำตัวบท เพราะการท่องจำไม่มีประโยชน์ ถ้าท่องจำได้แต่ไม่เข้าใจ บทกฎหมายนั้น ๆ เสีย คำแนะนำคือ อ่านหนังสือหลายๆ ไม่ใช่ว่าอ่านหนังสือไปไม่ได้ไม่เก่งก็กลายเป็นหนังสืออ่านคน คือ คนอ่านหลับไปแล้ว อีกประการที่ตามมาคือ การปฏิบัติตัวที่เกี่ยวกับคำแนะนำ

# รับสมัครงาน

■ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. นักวิชาการ ๑ วุฒิปริญญาตรีทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ ได้ศึกษาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สามารถใช้ภาษา COBOL หรือภาษา PASCAL ในการเขียนชุดคำสั่ง
2. ลูกจ้างทำหน้าที่ด้านบัญชี วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี อายุไม่เกิน 30 ปี หากมีความรู้ด้านไมโครคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ลูกจ้างทำหน้าที่เขียนสคริปต์และบทบรรยาย วุฒิปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือ สื่อสารมวลชน หรือ โสภศาสตร์ศึกษา หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านผลิตรายการโทรทัศน์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานพิมพ์ดีด วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทางพาณิชยกรรม

ผู้สนใจสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานบุคคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2533

■ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับสมัครเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรกล (วิชาคอมพิวเตอร์) ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ.บางกะปิ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2533

■ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครเข้ารับราชการตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๑ วุฒิปริญญาตรีหรือโท ทางคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2533

■ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี

ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่

# หนังสือ

กฤษณา ชูพงศ์ไพโรจน์ สำนักหอสมุดกลาง

สมบัติ พลายน้อย อาจิณ จันทรมพร และ ชำย พูลเพิ่ม. ส่วนหนังสือฉบับที่ 2. กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2532. 167 หน้า.

หนังสือเรื่อง "สวนหนังสือฉบับที่ 2" จัดพิมพ์เพื่ออนุรักษ์วรรณกรรมเก่าและหายาก ซึ่งสำนักพิมพ์ดอกหญ้าได้เคยจัดพิมพ์สวนหนังสือเล่มหนึ่งมาแล้ว สำหรับสวนหนังสือเล่ม 2 นี้ มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่อง แต่ละเรื่องล้วนน่าสนใจรวมสาระความรู้ของนักเขียนเก่า ที่มีความสามารถในการเขียนเป็นอย่างสูง อาทิ เรื่อง นักอ่านของ ป. ณ นคร "วรรณคดี" จิตรกร-นักประพันธ์ ของ สพลายน้อย "เจ้าชายผู้ทรงพระสำราญ" ของ สันติสิริ "ที่มาของวรรณคดีเทวนิยาย" ของ ปบูรณศิลปิน "ขวัญใจจอมชวาน-อัมโลโปกาส" ของ ศรีสมบัติ "ก๊วย เตอโม-ปัสซังค์" นักเขียนเรื่องสั้นชิ้นแนวหน้าของฝรั่งเศส" ของ เป็ลลิ่ง ณ นคร "หม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัย ดิสกุล ผู้ไม่ยอมขายชาติไทยให้ญี่ปุ่น" ของ คนกรุงเก่า "เสือเจ้าสุตยา" ของ สิริ พงศ์พานิตรี "ชายชาตรี" ของ ม.ชูพินิจ ของ นายคำรา ณ เมืองใต้ "เซไซ เทวีน" นักเขียนตึกตาทองพระราชทาน" โดย ธนาณัติ "ฉันทิษฐ์ กระแสน้ำ" นักเขียนผู้ยิ่งใหญ่" ของ อาจิณ จันทรมพร "กรมหมื่นศรีสุเรนทร ผู้ต้องโทษพระเชลยสถานเก่า" ของ โสภักดี ชาวศรี "การสะสมหนังสือ" โดย จิ้งจก "หย่อนอารมณ์" โดย วิวัฒน์ธรรม และถูกท้าย "เกิดเป็นหญิง" ของ แม่อองค์ และเกิดเป็นหญิง ของ ยาชอบ โดย ชำย พูลเพิ่ม

หนังสือเรื่องสวนหนังสือ นับเป็นหนังสือที่ให้สาระความรู้ในเรื่องวรรณกรรม ประวัติการเขียน วิจารณ์วรรณกรรมของนักเขียนในอดีต ที่มีผลงานอันเกรียงไกรตลอดจนประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับวรรณกรรมในแง่มุมต่างๆ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาคารบริการ 1 ชั้น 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2533

■ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งล่าม (ภาษาอังกฤษ) วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถในการพูด อ่าน เขียน และแปลภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ต.อัยยรักษ์ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2533

# กฎหมายใกล้ตัว

## บุปผาชน

หม่อมหม่อม แก้วเขียว คณะนิติศาสตร์

เมื่อประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา คำว่า "ฮิปปี" เป็นคำฮิตติดอันดับที่ใช้สำหรับเรียกคนที่ชอบทำตัวประหลาดๆ แตกต่างจากคนอื่นๆ ไป ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยาหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตของสาเหตุการเกิดพวกฮิปปีเหล่านี้ว่า อาจเป็นผลเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคมเมือง โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตกที่มีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ซึ่งการใช้ชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่ จะเห็นรูปแบบที่ดูเหมือนถูกกำหนดไว้เป็นแบบอย่างเดียวกันหมด จนอาจเรียกได้ว่าชีวิต

คนคือเครื่องจักรที่ปราศจากชีวิตและจิตใจ ด้วยเหตุนี้พวกฮิปปีจึงได้อุบัติขึ้นในลักษณะประหลาดประชันและได้แย่งชิงคนเมือง ถ้าพิจารณาในแง่ของนักจิตวิทยาอาจเรียกว่าพวกนี้มีปัญหาหรือพวกโรคจิตชนิดหนึ่งก็ได้ ผู้นำหลายๆ ประเทศได้พยายามหามาตรการป้องกันประชาชนของตนไม่ให้เกิดความนิยมลักษณะที่เรียกว่าฮิปปี ซึ่งประเทศไทยของเราได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 375/2528 เรื่องกำหนดแนวทางในการพิจารณาสั่งห้ามมิให้บุคคลต่างด้าวที่มีลักษณะเป็นฮิปปีเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกฎหมายให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจคนเข้าเมือง ใช้ดุลพินิจในการตรวจตราและมีอำนาจสั่งห้ามมิให้คนต่างด้าวคนใดหรือจำพวกใดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือ

1. สวมเสื้อกล้าม หรือเสื้อกั๊กตัวเดียวโดยไม่มีเสื้อชั้นใน
2. ใส่กางเกงขาสั้นในลักษณะที่ไม่สุภาพ

# 3 กับ วิทยาศาสตร์

## เอ็ดลี

ผศ.ดร.กำนวน นกแก้ว ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาได้มีโรคที่น่าสะพรึงกลัวต่อมวลมนุษยชาติและยังไม่มียารักษาอยู่ 2 โรคคือ โรคเริมและโรคเอ็ดลี โรคเอ็ดลีชนิดนี้กำลังเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก กำลังระบาดไม่จำกัดว่าเป็นกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังที่เข้าใจกันเมื่อก่อน ทั้งรัฐบาลและเอกชนต่างพยายามเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคนี้นี้ไปสู่ประชาชน เพราะหวังผลในการป้องกันมากกว่าจะหาการรักษา บทความส่วนใหญ่จะเน้นไปในทางความโหดร้ายทารุณของโรคและอาการข้างเคียงและโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เป็นไปแล้วต้องตายแน่ๆ แต่ยังคงความรู้เกี่ยวกับโรคนี้นี้ในแง่ของวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน "3 มาพร้อมกับวิทยาศาสตร์" จึงเสนอบทความเกี่ยวกับไวรัสเอ็ดลีกับท่านผู้อ่านดังนี้

ไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอ็ดลีมีลักษณะเป็นรูปทรงกลม มีโครงสร้างง่าย ๆ คือ สารพันธุกรรม ที่เรียกว่า กรดไรโบนิวคลีอิกห่อหุ้มด้วยเปลือกนอกที่เป็นโปรตีน โปรตีนของไวรัสจะจับกับเม็ดเลือดขาว เซลล์ไวรัสจะทำงานเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า เซลล์ T เซลล์ T เองก็มีหลายชนิด แต่ชนิดหนึ่งที่เป็นตัวช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเท่านั้นที่สามารถทำลายจากไวรัสเอ็ดลี หลังจากทีไวรัสเข้าสู่ร่างกาย อาจโดยการถ่ายเลือด การร่วมเพศระหว่างผู้ป่วยที่เป็นตัวนำโรคนี้นี้ หรือการใช้เข็มฉีดยาที่ปนเปื้อนด้วยไวรัสตัวนี้ ไวรัสจะใช้เปลือกหุ้มซึ่งเป็นโปรตีนยึดเกาะกับเม็ดเลือดขาวและปล่อยกรดไรโบนิวคลีอิกหรือ RNA เข้าไปในเซลล์ของเม็ดเลือดขาว หลังจากนั้นกรดไรโบนิวคลีอิกจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ซึ่งเป็นสารพันธุกรรมแบบเดียวกับสารพันธุกรรมของเม็ดเลือดขาว สารพันธุกรรมทั้ง 2 ฝ่ายจะมารวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อคนไข้ได้รับเชื้อตัวนี้ซ้ำอีก เม็ดเลือดขาวจะถูกกระตุ้นให้แบ่งตัว สารพันธุกรรมของไวรัสเอ็ดลีจะแบ่งด้วย

ชิ้นส่วนต่างๆ ของไวรัสจะถูกสร้างขึ้นและมาประกอบเข้าเป็นตัวไวรัสชนิดใหม่เป็นพันๆ ตัวในเม็ดเลือดขาว เม็ด ในที่สุดเม็ดเลือดขาวจะแตก ไวรัสจะถูกปล่อยออกมากระจัดกระจายไปทั่วร่างกาย และไวรัสจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวตัวที่แข็งแรงตัวอื่น ๆ ต่อไปเป็นวัฏจักร. จะเป็นไปเช่นนี้ตลอดเวลาในคนที่สาบ่อนทางเพศ ความรุนแรงของโรคจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลำดับ

3. สวมรองเท้าแตะทุกชนิดหรือเกี้ยว วันแต่เป็นส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายประจำชาติ
4. ใส่กางเกงแพรซึ่งมองเห็นแล้วไม่สุภาพ
5. ไว้ผมยาวในลักษณะรุงรังและสกปรก
6. แต่งกายส่อไปในทางที่ไม่สุภาพ และมีลักษณะสกปรก

ตามลักษณะของพวกฮิปปีที่กฎหมายต้องการควบคุมนั้น จะเน้นหนักไปทางการแต่งกายและความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญ อาจเป็นเพราะว่าพวกฝรั่งเขาไม่ชอบยาบถ และเสื้อผ้าก็ดูจะสกปรก ซึ่งมีปัจจุบันจะหาตัวพวกฮิปปีตามลักษณะเหล่านี้ได้แหว ๆ ย่านบางลำภู หรือย่านพิงก์ป๊อ ส่วนวัยรุ่นพวกผู้ชายของไทยเราขณะนี้ ก็กำลังนิยมไว้ผมยาวตามนักหรือดาราต่าง ๆ แถมยังติดตุ้มหูอีกข้างหนึ่งด้วย ดูแล้วเหมือนฮิปปีตามกฎหมายเลย แต่ต่างกันตรงที่ส่วนใหญ่จะชอบผมใช้หนังสติ๊กซ์ไว้ จึงดูมีรูปร่างและสกปรก กระจัดกระจายให้โทษแก่ผู้อื่นอย่างไรก็ตาม

# สนทนาเรื่องบัณฑิตศึกษา (ต่อ)

สำหรับฉบับนี้ ขอเชิญพบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณิ ชะโลธร ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย พัทฒนบัณฑิต ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์



● นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรุ่นแรกเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่ทำงานอยู่แล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำงาน

รศ.ดร.สุพรรณิ นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรุ่นแรกมี 10 คน เป็นชายทั้งหมด ไม่มีผู้หญิงเลย ทำงานแล้ว 9 คน เป็นบัณฑิตจบใหม่ 1 คน ทุกคนกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการเรียนทุกคน ทุกกระบวนวิชา และได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาตลอดเวลาเพื่อขอคำแนะนำ

● ความพร้อมในด้านเครื่องมือมีมากน้อยเพียงใด

รศ.ดร.สุพรรณิ ความพร้อมในด้านเครื่องมือทางเทคนิค ภูมิศาสตร์ เช่น เครื่องมือสำรวจ กล้องสำหรับใช้แปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องมือย่อยขยายแผนที่ และอุปกรณ์การทำแผนที่ บางส่วนใช้ร่วมกับนักศึกษาปริญญาตรี บางส่วนกำลังจะซื้อเพิ่มเติม และอุปกรณ์บางชนิดก็ใช้ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ เช่น สถาบันคอมพิวเตอร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ ของรัฐ เช่น กรมแผนที่ทหาร กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ฯลฯ

● การวิจัยทางภูมิศาสตร์มีลักษณะอย่างไร เช่น ใช้เครื่องมือ หรือโดยออกแบบสอบถาม

รศ.ดร.สุพรรณิ การวิจัยทางภูมิศาสตร์ มีทั้งลักษณะทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เครื่องมือในการวิจัยจึงมี

1. แบบสอบถาม
2. ภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ
3. ข้อมูล GIS (Geographical Information Systems)
4. แผนที่
5. สถิติทางภูมิศาสตร์
6. การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล และการทำแผนที่ และอื่น ๆ เช่น SPSS และ SAS

● ภาระงานสอนของคณาจารย์หนักมากไหม เพราะระดับปริญญาตรีก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้ว

รศ.ดร.สุพรรณิ ภาระงานสอนของอาจารย์ที่สอนปริญญาโทนั้น ในระยะเริ่มแรกก็มีภาระหนักพอสมควร แต่ภาควิชาภูมิศาสตร์ยึดถือหลักการที่เหมาะสม คือ แต่ละวิชาจะมีอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 2 คน และในการสอนปริญญาตรีนั้น ผู้ที่จะทำการสอนปริญญาโทก็จะสอนระหว่าง 6-10 หน่วยกิต และจะลดลงในปีการศึกษา 2533 เมื่อนักศึกษารุ่นที่ 2 และเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มขึ้น

● อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าถ้าจะมาเรียนปริญญาโทที่ รศ.ดร.สุพรรณิ ปรึกษาวิทยาสตราศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มวิชา คือ

- 1) แผนที่และเทคนิคภูมิศาสตร์
- 2) ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม

ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจะมีการทดสอบดังนี้ คือ  
1. การทดสอบศักยภาพ RGRE (Ramkhamhaeng Graduate Record Examination) เป็นการทดสอบความสามารถ 3 ประเภท คือ

- 1.1) ความสามารถทางภาษา (Verbal Ability)
  - 1.2) ความสามารถทางเชิงปริมาณ (Quantitative Ability)
  - 1.3) ความสามารถทางวิชาชีพ (Advanced Test)
2. การทดสอบ AB Test เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
- 2.1) Structure
  - 2.2) Comprehension
  - 2.3) Technical Reading
3. การสัมภาษณ์

โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ก่อนเข้าสัมภาษณ์ และในการพิจารณาชั้น บัณฑิตศึกษาศาสาภูมิศาสตร์ให้นำหนัก การทดสอบข้อ 1.3 และ ข้อ 2.3 มากกว่าข้ออื่น ๆ สำหรับการสัมภาษณ์ จะสัมภาษณ์ถึงทักษะและความรู้ความสามารถทางวิชาชีพ และวิชาการที่ทันสมัย

ผู้ที่ผ่านการทดสอบศักยภาพของคณะกรรมการคัดเลือกของสาขาวิชาภูมิศาสตร์ จะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

● ถ้าทำงานอยู่จะมาเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้หรือไม่ หรือว่าต้องลาเต็มตัวโดยเฉพาะ ช่วงทวิวิจัยหนักมากแค่ไหน

รศ.ดร.สุพรรณิ ในภาคการศึกษานี้ นักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้ว 9 คน ลาเรียนเต็มตัวเพียง 2 คน นอกนั้นเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย

ในภาคเรียนนี้ (ภาค 2/2532) มีกระบวนวิชา "วิจัยทางภูมิศาสตร์ (GE604)" ซึ่งเป็นวิชาแกนของนักศึกษา ทั้ง 2 กลุ่มวิชา ตามที่ได้สังเกตพบว่าเป็นที่หนักใจของนักศึกษาทุกคน ทั้งกรณีผู้จบใหม่ ๆ และที่ทำงานอยู่แล้ว เข้าใจว่านักศึกษาที่ทำงานอยู่แล้วจะมีทักษะและประสบการณ์ในงานประจำลุ่มลึก แต่ไม่เคยทำงานวิจัย ส่วนนักศึกษาอีกประเภทหนึ่งยังไม่สันทัดในการทวิวิจัยอย่างจริงจัง ถึงแม้จะมีการบังคับให้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยบ้าง แต่ข้อสอบเป็นปรนัยก็คงไม่ชำนาญมากนัก นักศึกษาอีกประเภทหนึ่งมาจากสถาบันที่ถือว่า "การวิจัย" เป็นวิชาเลือก จึงไม่เลือกเรียน

ในการวิจัยของบัณฑิตศึกษา สาขาภูมิศาสตร์นั้น จะมีองค์ประกอบในการทวิวิจัยตามที่เรียนให้ทราบในตอนต้นแล้ว และจะต้องมีการสำรวจภาคสนามด้วย แต่อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาภูมิศาสตร์มีกระบวนวิชา "การศึกษาระยะ" เป็นวิชาเอกเลือก ฉะนั้นจะแนะนำนักศึกษาให้ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ก่อนเริ่มทวิวิทยานิพนธ์ เพราะจะเป็นวิชาที่นักศึกษาจะต้องทำ mini-thesis เป็นชิ้นงานนำส่งก่อน

ส่วนที่ว่า จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้หรือไม่ ช่วงที่ยังเรียนคงไม่มีปัญหาเพราะเปิดสอนตอนเย็นหลังเลิกงานแล้ว และต่อไปก็อาจจะเรียนในวันหยุด จึงไม่มีปัญหาในการทำงานไปด้วย แต่ช่วงที่ทวิวิทยานิพนธ์ อาจจะให้มาทวิวิจัยเต็มที่จะดีกว่า

● อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงผู้สนใจบ้างไหม

รศ.ดร.สุพรรณิ ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ควรจะเตรียมตัว ดังนี้  
1. ศึกษาแนวทางตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก



● เท่าที่รับนักศึกษามหาบัณฑิตมาแล้ว 2 รุ่น ผลเป็นอย่างไรบ้าง

รศ.ดร.พรชัย จากการรับนักศึกษามาแล้ว 2 รุ่น คือ รุ่นภาค 1 (พิเศษ)/2532 และรุ่น ภาค 1/2532 ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากนักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนมก มีความรับผิดชอบสูง สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ก็สามารถประสานประสบการณ์เข้ากับวิชาการที่ได้รับจากการเรียนการสอนได้ดี มีปัญหาอยู่ประการเดียว คือ เรื่องของเวลาที่นักศึกษาจะต้องจัดสรรให้กระชับกว่านี้

● นักศึกษาที่มาเรียนส่วนใหญ่ทำงานอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ทำงาน

รศ.ดร.พรชัย นักศึกษาที่มาเรียนจะทำงานแล้วทุกคน ส่วนใหญ่ทำงานธนาคาร, บริษัท รัฐวิสาหกิจ และรับราชการ

● เป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นไปทางไหน เช่น เป็นนักปฏิบัติหรือนักทฤษฎี

รศ.ดร.พรชัย เป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ เราจะมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่การงาน นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเอกได้ตามความถนัด และความสอดคล้องกับพื้นที่การงาน โดยทางโครงการมีกลุ่มวิชาเอกให้เลือกได้ถึง 5 กลุ่ม ได้แก่ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาการเศรษฐกิจ โดยขณะนี้นักศึกษามีแนวโน้มที่จะเลือกไปในกลุ่มวิชาทางเศรษฐศาสตร์การเงินและอุตสาหกรรม ซึ่งก็นับว่าสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเศรษฐกิจ และการขยายตัวของประเทศไทยในปัจจุบัน

● การเรียนในระดับนี้ นักศึกษาต้องมาเรียนเต็มเวลาหรือไม่ อย่างไร

รศ.ดร.พรชัย นักศึกษามหาบัณฑิตมาเรียนเต็มเวลา เพราะการศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น นักศึกษาจะต้องมีเวลาเพียงพอในการศึกษาค้นคว้าเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการศึกษาตามรายวิชาและเพื่อความรอบรู้ของตัวนักศึกษาเองจึงจะเพียงพอ

● ผู้สนใจที่จะมาเรียน จะต้องเตรียมตัวอย่างไร ในการสอบคัดเลือก

รศ.ดร.พรชัย ผู้ที่สนใจจะมาเรียน จะต้องเตรียมตัวทางด้านวิชาเฉพาะสาขา ซึ่งได้แก่ วิชาเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์-สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์และภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นก็มีสอบสัมภาษณ์ ซึ่งก็จะเน้นเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป ทั้งทางด้านปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน สังคม และการเมืองที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบุคลิกภาพของนักศึกษาต่าง ๆ

2 ในการทดสอบ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพ และสิ่งแวดล้อม การทำแผนที่ การแปลภาพถ่ายดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ การใช้คอมพิวเตอร์ ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งจริยธรรมและคุณธรรมด้วย ผู้สนใจสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

1. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ อาคารผามเมือง โทร. 3180867-85 ต่อ 340, 349
2. บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 3192772
3. บัณฑิตศึกษา โทร. 3180867-85 ต่อ 325

# รศ.คำตอบวิชากฎหมาย สอบชอภาค 1/2532

LA 306

## กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

**ข้อ 1** นายสุรบิดานายชิตีได้ทำการชื้อ น.ส.ยี่สุน ต่อมาชบมารดาของ น.ส.ยี่สุน โดยมีแหวนเพชร 1 วง เป็นของหมั้นและนายสุรบิดานายชิตีจะให้สินสอดเป็นเงิน 8 หมื่นบาท เมื่อถึงวันสมรสระหว่างนายชิตีและ น.ส.ยี่สุนด้วย หลังจากทำการตกลงแล้วต่อมาปรากฏว่า น.ส.ยี่สุนถูกคนร้ายขุดไปข่มขืนกระทำชำเราทำให้ชิตีชิตียังเป็นเหตุปฏิเสธการสมรสกับ น.ส.ยี่สุน จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จงวินิจฉัยว่าผู้ใดจะมีสิทธิในแหวนเพชรหรือเงิน 8 หมื่นบาทเพียงใดหรือไม่

**รศ.คำตอบ** หลักกฎหมาย มาตรา 1437 วรรค 3  
มาตรา 1442  
มาตรา 1439

**วินิจฉัย** เมื่อนายสุรบิดานายชิตีได้ทำการชื้อ น.ส.ยี่สุน ต่อมาชบมารดา เพื่อให้ทำการสมรสกับนายชิตีนั้น มีทั้งสัญญาหมั้นอันมีแหวนเพชร 1 วง เป็นของหมั้นและสัญญาสินสอดที่ตกลงจะให้แก่ภรรยาเป็นเงิน 8 หมื่นบาทด้วย

การที่ น.ส.ยี่สุนถูกคนร้ายขุดไปข่มขืนกระทำชำเราอันมิได้เป็นความผิดอันเกิดแต่ฝ่ายหญิง เมื่อไม่ปรากฏว่านายชิตีได้ทำข้อตกลงไว้ว่าได้ออกรวมบริสุทธิของหญิงเป็นสำคัญ ทั้งมิใช่เหตุที่ไม่สามารถอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยปกติสุขได้ นายชิตีจึงไม่อาจอ้างเป็นเหตุเพื่อปฏิเสธการสมรสได้ (ม. 1442) ดังนั้นการที่นายชิตีปฏิเสธการสมรสจึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาหมั้น ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง (ม. 1439)

อนึ่ง เมื่อมีสัญญาสินสอดโดยสมบูรณ์ และการสมรสมิได้มีขึ้นโดยมิใช่ความผิดอันเกิดแต่ฝ่ายหญิงดังกล่าว ชายจึงไม่อาจเรียกสินสอดคืน ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการสมรสสินสอดคู่สัญญาฝ่ายหญิงจึงมีสิทธิเรียกสินสอดตามสัญญาได้ (ม. 1437 วรรค 3)  
ผล น.ส.ยี่สุนมีสิทธิในแหวนเพชร 1 วง, นางชบามีสิทธิในเงินสินสอด 8 หมื่นบาท

**ข้อ 2** นายสกล อายุ 29 ปี ตกปลากับ น.ส.แพรว อายุ 18 ปี ไปจดทะเบียนสมรสกันตามลำพัง หลังจากสมรส 6 เดือน นายปลังบิดานางแพรวจึงทราบเรื่องและสืบรู้ว่านายสกลมีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้วคือนางชื่น ดังนั้น ถ้านายสกลได้ไปจดทะเบียนหย่ากับนางชื่นตามที่นายปลังขอร้อง ท่านเห็นว่าการสมรสของนายสกลและนางแพรวมีผลอย่างไรบ้าง

**รศ.คำตอบ** หลักกฎหมาย มาตรา 1454  
มาตรา 1509  
มาตรา 1452  
มาตรา 1496

**วินิจฉัย** เมื่อ น.ส.แพรว อายุ 18 ปี ซึ่งเป็นผู้เยาว์โดยลำพังไปจดทะเบียนสมรสกับนายสกล การสมรสจึงตกเป็นโมฆะ (ม. 1509) เพราะมิได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจให้ความยินยอม (ม. 1454) ในขณะที่จดทะเบียนสมรส

ส่วนที่นายสกลมีนางชื่นเป็นภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนแล้วในขณะที่มาจดทะเบียนสมรสกับนางแพรวจึงเป็นการสมรสในขณะที่ยังมีคู่สมรสอยู่ (ม. 1452) การสมรสของนายสกลและนางแพรวจึงตกเป็นโมฆะอีกประการหนึ่ง (ม. 1496) แม้จะได้มีการหย่ากับนางชื่นในภายหลังก็ทำให้การสมรสอันกลับสมบูรณ์ได้ไม่

**ข้อ 3** นายติลกสามีชอบด้วยกฎหมายของนางริมนั้นที่มีผู้ยกให้ไปซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ต่อจากนั้นจึงกู้เงินจากธนาคาร 3 ล้านบาท เพื่อนำมาประกอบธุรกิจดังกล่าวร่วมกับนางริมนั้นโดยมีที่ดินที่ตนซื้อมานั้นจำนองเป็นประกัน ถ้าปรากฏว่านายติลกนำเงินมาใช้ในธุรกิจเพียง 2 ล้าน 5 แสนบาท ส่วนอีก 5 แสนบาท นำไปเป็นทุนการศึกษาของหลานที่ตนชูปเลี้ยงไว้ในครอบครัว ท่านเห็นว่าผู้ใดต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้แก่ธนาคารเพียงใดหรือไม่ กับที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาประเภทใด

**รศ.คำตอบ** หลักกฎหมาย มาตรา 1471, 1472  
มาตรา 1488  
มาตรา 1489, 1490 (3)

**วินิจฉัย** เงินที่มีผู้ยกให้แก่นายติลกย่อมตกเป็นสินส่วนตัว (ม. 1471 (3)) เมื่อนำไปซื้อที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสินส่วนตัวของนายติลกด้วย (ม. 1472) แม้จะนำไปค้ำประกันการกู้เงินก็ตามก็ให้เสียสิทธิไม่

เมื่อนายติลกและนางริมนั้นได้ประกอบธุรกิจร่วมกัน การที่นายติลกนำเงินที่ตนกู้มาใช้ในธุรกิจนั้นสองล้านห้าแสนบาท จึงเป็นหนี้ร่วม (ม. 1490 (3)) ที่ทั้งสองต้องรับผิดชอบร่วมกัน (ม. 1489) คนละหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท

ส่วนอีกห้าแสนบาทที่นายติลกนำไปเป็นทุนการศึกษาของหลานที่ตนชูปเลี้ยงไว้ เมื่อมิใช่เพื่อการศึกษาของบุตรจึงไม่เป็นที่รวม นายติลกต้องรับผิดชอบในส่วนตัว (ม. 1488)

ดังนั้น นายติลกต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้จำนวนหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท

ส่วนนางริมนั้นต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้จำนวนหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท

**ข้อ 4** ในปี 2525 นายหนุ่มทำการสมรสกับนางสุตริภักดิ์ ก่อนสมรสนายหนุ่มมีที่ดิน 5 ไร่ ที่จังหวัดกระบี่ เมื่อทำการสมรสจึงขายที่ดินนี้ได้เงินมา 300,000 บาท และได้นำเงินไปฝากธนาคารจนปัจจุบันได้ดอกเบี้ย 108,000 บาท ภายหลังสมรสพี่ชายนายหนุ่มได้ทำหนังสือยกบ้านไม้สักหนึ่งหลังมูลค่า 150,000 บาท ให้แก่นายหนุ่ม ต่อมานางสุตริภักดิ์ทำสัญญากู้เงิน 200,000 บาท จากนายสง่าเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแก่นางสาวนิศยาน้องสาว โดยนายหนุ่มลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาเงินกู้ให้ เมื่อถึงกำหนดชำระหนี้นางสุตริภักดิ์ไม่ชำระหนี้ นายสง่าจึงฟ้องศาลให้ชำระหนี้ ถ้าท่านเป็นศาล ตามกฎหมายใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้เงินกู้นี้เพราะเหตุใด และจะบังคับชำระหนี้ได้จากทรัพย์สินใด จงอธิบายคำตอบ นายสง่าสามารถบังคับชำระหนี้จากสินสมรส และสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายตามมาตรา 1489 ซึ่งได้แก่

- เงิน 300,000 บาท ที่ขายที่ดินมีอยู่ก่อนสมรสของนายหนุ่ม เป็นสินส่วนตัวตาม มาตรา 1471 (1)
- ดอกเบี้ย 108,000 บาท เป็นดอกเบี้ยของสินส่วนตัว เป็นสินสมรสตาม มาตรา 1474 (3)
- บ้านไม้สักมูลค่า 150,000 บาท ซึ่งพี่ชายยกแก่นางสุตริภักดิ์ยกให้นายหนุ่มเป็นสินส่วนตัว ตามมาตรา 1471 (3)

**หลักกฎหมาย** มาตรา 1471 (3), มาตรา 1489  
มาตรา 1474 (3), มาตรา 1490 (4)

รศ.ดร.วารี นางกุล, รศ.อุบลศรี ขุนหาญจณี,  
อ.ดร.สมชาย กษัตริย์ประสิทธิ์, ผศ.จุชาติ สิรินิล

LA 213

## กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

**ข้อ 1** แถบที่อายุขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชนหมายความว่าอย่างไร ในนานาประเทศถือแถบที่อายุขึ้นศาลคดีเด็กแตกต่างกันหลายแถบก็คือแถบที่อะไรบ้าง อธิบายโดยไม่ต้องระบุประเทศที่ใช้แถบนั้น ๆ

**รศ.คำตอบ** แถบที่อายุขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชน หมายความว่า การกำหนดว่าเด็กหรือเยาวชนที่มีอายุในระหว่างเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลคดีเด็กและเยาวชน เมื่อกระทำความผิดขึ้นจะต้องได้รับการพิจารณาพิพากษาในศาลคดีเด็กและเยาวชน

ในนานาประเทศได้กำหนดเกี่ยวกับแถบที่อายุขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชนไว้แตกต่างกัน ดังนี้คือ

1. ถือเอาอายุในขณะที่กระทำความผิด เป็นแถบที่อายุขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชน กลุ่มประเทศที่ถือแถบที่อายุขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชนแบบนี้ จะไม่สนใจว่าเด็กหรือเยาวชนจะถูกจับกุมหรือถูกฟ้องศาล ในขณะที่อายุเกินหรือไม่สำคัญ ขอเพียงแต่ถึงในขณะที่กระทำความผิดมีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า อยู่ในอำนาจ การพิจารณาพิพากษาของศาลคดีเด็กและเยาวชนแล้ว ก็จะต้องขึ้นต่อศาลคดีเด็กและเยาวชน
2. ถือเอาอายุในขณะที่ศาลพิพากษาเป็นสำคัญ กลุ่มประเทศที่ถือแถบนี้กฎหมายบัญญัติว่า แม้อายุขณะนั้นศาลคดีเด็กและเยาวชนไม่เกี่ยว แต่ถึงวันที่ศาลพิพากษาอายุเกิน ศาลคดีเด็กและเยาวชนก็หมดอำนาจชำระคดี ต้องให้ไปชำระคดีที่ศาลธรรมดา
3. ถือเอาอายุขณะฟ้องเป็นเกณฑ์ ประเทศที่ถือเอาอายุขณะฟ้องเป็นแถบที่อายุขึ้นศาลคดีเด็กและเยาวชน จะถือเอาอายุขณะฟ้องคดีเป็นสำคัญว่า ถ้าขณะฟ้องคดีมีอายุอยู่ในระหว่างเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลคดีเด็กและเยาวชนแล้ว คดีก็จะต้องขึ้นต่อศาลคดีเด็กและเยาวชน

**ข้อ 2** เด็กชายเอกกระทำความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์สินผู้อื่นยังศาลจังหวัดนครสวรรค์ หลังจากสืบพยานโจทก์ได้เพียง 1 ปาก ได้มีการจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นศาลจังหวัดนครสวรรค์จะต้องโอนคดีเด็กชายเอกไปพิจารณา ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์หรือไม่ เพราะเหตุใด

**รศ.คำตอบ** พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน มาตรา 35 บัญญัติว่า "คดีที่อยู่ในอำนาจศาลที่มีอำนาจพิจารณา คดีเด็กและเยาวชนที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลที่พิจารณาคดีธรรมดา ในขณะที่ดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนนั้น ให้ศาลที่พิจารณา คดีธรรมดาเห็นสมควรจะโอนคดีนั้น ไปให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณา คดีเด็กและเยาวชนพิจารณาพิพากษา ก็ได้" "โอนไปได้"

ตามอุทธรณ์ เด็กชายเอกถูกฟ้องยังศาลจังหวัดนครสวรรค์ ในข้อหาวิ่งราวทรัพย์สิน ต่อมาได้มีการเปิดดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ขึ้น คดีของเด็กชายเอกจึงถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลธรรมดาจังหวัดนครสวรรค์ ขณะที่เปิดดำเนินการศาลคดีเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน มาตรา 35 จึงเป็นอำนาจของศาลธรรมดาจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะพิจารณาพิพากษาคดีของเด็กชายเอกต่อไปจนเสร็จก็ได้ หรือถ้าศาลจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาเห็นสมควรจะโอนคดีดังกล่าวนี้ ไปให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์พิจารณาพิพากษาก็ได้ ทั้งนี้แล้วแต่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ จะเห็นสมควรเป็นประการใด

**สรุป** ศาลจังหวัดนครสวรรค์จะโอนคดีเด็กชายเอก ไปให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ หรือไม่โอนก็ได้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน มาตรา 35

**ข้อ 3** นายจิตวาถูกฟ้องยังศาลคดีเด็กและเยาวชนในความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งกฎหมายระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท ศาลคดีเด็กและเยาวชนพิพากษาให้ส่งตัวนายจิตวาไปยังสถานฝึกและอบรมมีกำหนดเวลา 3 ปี ดังนั้นนายจิตวาจะถูกอุทธรณ์ว่าไม่ได้กระทำความผิดได้หรือไม่

**รศ.คำตอบ** พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน มาตรา 27 บัญญัติว่า "คดีที่ศาลคดีเด็กและเยาวชนได้พิพากษา หรือมีคำสั่งแล้วนั้น ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ ได้เสมือนอย่างคดีธรรมดา ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้"

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี บัญญัติว่า "ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงในคดี ซึ่งอัตราโทษอย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่

- (1) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก หรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุก
- (2) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก แต่ศาลอุทธรณ์ลงโทษไว้
- (3) ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด แต่ศาลอุทธรณ์กำหนดโทษไว้ หรือ
- (4) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินกว่า 500 บาท"

**หมายเหตุ** (1) ซึ่งต้นนี้คือตัวบทมาตรา 193 ตรี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเก่า

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี ใหม่ แก้ในตอนที่หกของวรรคแรกเป็น "เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้" กับ (4) แก้เป็น "ปรับเกิน 1,000 บาท"

(2) นักศึกษาจะอ้างตัวบทมาตรา 193 ตรี เก่าหรือใหม่ก็ได้ทั้งสองอย่าง

การอุทธรณ์คำพิพากษาและคำสั่งของศาลนั้น ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน มาตรา 27 ซึ่งตามมาตรา 27 นั้น ให้อุทธรณ์ได้เสมือนอย่างคดีธรรมดาทั่วไป โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี มาใช้บังคับด้วย นอกจากนี้อาจยกบทบัญญัติใน มาตรา 27 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน

**ตามอุทธรณ์** ปรากฏว่านายจิตวากระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33 กำหนดให้จำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

คดีเล็กน้อย ซึ่งต้องห้ามมิให้ดูหมิ่นในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ประกอบกับคดีนี้ นายจิตตาต้องคำพิพากษาและคำสั่งให้ส่งตัวไปเพื่อการฝึกและอบรมมีกำหนด 3 ปี ซึ่งก็ไม่เข้าข้อยกเว้นที่จะให้จำเลยอุทธรณ์ได้ในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 193 ทวิ อุทธรณ์ (1)-(4) ดังนั้น การที่นายจิตตาจำเลยจะอุทธรณ์ว่าตนไม่ได้กระทำความผิด จึงถือเป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง อันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ

ร.ร.อุทธรณ์ รัตนวาท, ร.ร.ประวิทย์ จานูน้อย

LA 222

กฎหมายอาญา 4

ข้อ 1 นายสลักอ้างว่าตนเองมีเหล็กไหล มีอนุภาพพิณไม่เข้ายังไม่ออก และยินดีให้ผู้จะซื้อไปทดลองยิงตนเองก่อนได้ นายเสลามีความประสงค์จะซื้อไว้แต่ขอทดลองดูความขลังก่อน จึงใช้ปืนยิงไปที่ขาของนายสลักแทนที่จะยิงไปตรงอวัยวะสำคัญของนายสลัก ด้วยแรงกดดันใจของนายสลักไม่ปลั้งจริง กระสุนถูกเส้นเลือดตรงบริเวณขาของนายสลัก ทำให้นายสลักเสียโลหิตมากและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา ดังนี้ นายเสลามีความผิดฐานใด อธิบาย

ธงคำตอบ นายเสลาที่มีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290 การที่นายเสลาเลือกยิงตรงบริเวณขาของนายสลักแทนที่จะยิงตรงอวัยวะสำคัญของนายสลักที่มีโอกาสเลือกยิงได้ แสดงว่าไม่มีเจตนาฆ่า แต่มีเจตนาทำร้ายและความตายเป็นผลจากการทำร้าย นายเสลาจึงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาตามมาตรา 290

ข้อ 2 นายหนึ่งได้แต่งตั้งให้นายสองเป็นทนายความในคดีแพ่งเรื่องหนึ่ง ต่อมาศาลได้พิจารณาคดีนั้นให้นายหนึ่งแพ้คดี ทำให้นายหนึ่งไม่พอใจนายสองเป็นอย่างมาก วันเกิดเหตุนายหนึ่งไปพบนายสองในขณะที่นายสองกำลังนั่งปรึกษากับนายสี่และนายห้าเกี่ยวกับคดีอีกเรื่องหนึ่ง นายหนึ่งชี้หน้าตำหนินายสองว่า "ใช้ทนายกระเจอก ทนายสงขลวย ว่าความก็แรกก็ดี แต่ครั้นได้รับเงินแล้วก็ว่าเป็นอย่างอื่น" นายสองจึงฟ้องนายหนึ่งว่ากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตน ดังนี้ ให้ทนายวินิจฉัยว่านายหนึ่งมีความผิดตามฟ้องหรือไม่

ธงคำตอบ หลักกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 การที่นายหนึ่งชี้หน้าตำหนินายสองในขณะที่นายสองกำลังปรึกษากับนายสี่และนายห้านั้น เป็นการใส่ความนายสองต่อบุคคลที่สามแล้ว เพราะย่อมเล็งเห็นผลได้ว่านายสี่และนายห้าซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยย่อมได้ยินได้ทราบข้อความตามที่นายหนึ่งตำหนิ นายสอง ส่วนข้อความที่นายหนึ่งตำหนินายสองนั้น ตอนแรกคือ "ใช้ทนายกระเจอก ทนายสงขลวย" ไม่ใช่ข้อความหมิ่นประมาทเป็นเพียงการพูดดูถูกเหยียดหยามให้นายสองอับอายเจ็บใจเท่านั้น (ฎีกาที่ 2324/2519) แต่ข้อความในตอนหลังคือ "ว่าความก็แรกก็ดี แต่ครั้นได้รับเงินแล้วก็ว่าเป็นอย่างอื่น" เป็นข้อความที่น่าจะทำให้นายสองเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังได้ จึงเป็นการหมิ่นประมาทนายสอง

ดังนั้น นายหนึ่งมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนายสองตามฟ้อง ตามมาตรา 326

ข้อ 3 นายพิงเข้าซื้อที่ดินจากนายเมฆแปลงหนึ่ง หลังจากได้รับเงินที่มือนายจรจนครบแล้ว นายเมฆได้นำที่ดินไปขายฝากไว้กับผู้อื่นอีกจนพ้นกำหนดไถ่คืน ทำให้นายเมฆไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนั้นให้แก่นายพิงตามสัญญาเช่าซื้อได้ นายพิงจึงฟ้องนายเมฆว่ากระทำความผิดฐานฉ้อโกง ให้ทนายวินิจฉัยว่าการกระทำของนายเมฆเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ หลักกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 การกระทำของนายเมฆไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง เพราะขณะทำสัญญาเช่าซื้อนายเมฆมิได้หลอกลวงนายพิงแต่อย่างใด และการขายฝากที่ดินนายเมฆก็ได้กระทำหลังจากที่รับเงินจากนายพิงแล้ว (ฎีกาที่ 2840/2525)

ข้อ 4 นายแดง ถูกนายแมว นายม่วงและนายมีดร่วมกันใช้มีดปลายแหลมและอาวุธปืนจู่โจมยิงเข้าที่หน้าอก นายแดงจึงหนีไปหานายแฉ่งเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินสดให้แก่ตนและพรรคพวกจำนวน 3 ฉบับ จำนวนเงินฉบับละ 50,000 บาท โดยนายแมวเป็นคนนำเช็คทั้ง 3 ฉบับไปฝากเงินจากธนาคาร ส่วนนายม่วงและนายมีดเป็นผู้ควบคุมตัวนายแดงไว้ หลังจากเบิกเงินได้แล้วนายแดงจึงถูกปล่อยตัวจากการควบคุม ต่อมาคนร้ายทั้งสามถูกจับได้และถูกฟ้องในข้อหากรรโชก ให้ทนายวินิจฉัยว่า นายแมว นายม่วงและนายมีด จะมีความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ฐานใด

ธงคำตอบ หลักกฎหมายประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2

วินิจฉัย รัยเท็จจริงตามปัญหาข้อนี้จะเห็นว่า การที่นายแดงถูกบังคับให้ส่งจ่ายเงินตามเช็คให้นายแมวกับพวก เจตนาของคนร้ายทั้ง 3 คนย่อมประสงค์จะเอาทรัพย์ของนายแดงไปคืนให้แก่ตนเอง เพราะขณะที่นายแมวนำเช็คไปเบิกเงินที่ธนาคารนั้น นายแดงยังคงถูกนายม่วงและนายมีดควบคุมตัวไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือได้คืนจากการจับกุมอันเป็นองค์ประกอบของความผิดฐานปล้นทรัพย์ การกระทำของนายแมว นายม่วง และนายมีดจึงไม่เป็นความผิดฐานกรรโชก

ร.ร.กำจร กำประเสริฐ, ร.ร.เกื่องยศ แสนภักดี, ร.ร.จรูญ เด็งวิทยา

LA 310

กฎหมายลักษณะพยาน

ข้อ 1 นายมีถูกนายแดงยิงบริเวณหน้าอกเลือดออกมากใกล้ตาย ได้ถูกนำเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล นายมีไปเยี่ยมญาติ นายมีเล่าให้นายมีฟังว่า นายแดงเป็นคนยิงตนและกล่าวหาว่า ท้าทางไม่รอด เมื่อนายมีกลับบ้าน นายแดงตามไปยังนายมีมาจับตัวเข้าคุก นายมีบอกไปเยี่ยมนายมา นายมาเล่าให้นายมีฟังว่า นายแดงยิงนายมีและยิงตน ต่อมานายมีตาย

ดังนี้ หากอัยการฟ้องนายแดงว่า ได้กระทำความผิดนายมีเป็นคดีในศาล และนำคำกล่าวของนายมีที่เล่าให้นายมีฟังมาสืบในคดี ท่านเห็นว่า คำกล่าวของนายมีรับฟังได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ หลักเกณฑ์การรับฟังคำกล่าวของผู้ถูกทำร้ายก่อนตายที่จะรับฟังเป็นพยานบอกเล่ามี 5 ประการ ดังนี้

1. ผู้ถูกทำร้ายกล่าวถ้อยคำไว้ก่อนตาย
2. กล่าวในขณะที่รู้ว่า จะตายภายในไม่ช้าและแน่นอน
3. ขณะสืบพยานผู้กล่าวได้ตายไปแล้ว
4. จำเลยคดีปัจจุบันเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ประทุษร้าย
5. ฟังได้เพื่อพิสูจน์พฤติการณ์แห่งการฆ่าในข้อหาฆ่าคนตายรวมทั้งเหตุการณ์ในระยะใกล้ชิด

ตามปัญหา เมื่อนายมีผู้ถูกกระทำร้ายจะกล่าวถ้อยคำโดยเล่าให้นายมีฟังว่า นายแดงยิงตน โดยแสดงความรู้สึกขณะกล่าวว่า ท้าทางจะไม่รอด อันเป็นการแสดงความรู้สึกขณะกล่าวว่า ความตายใกล้จะถึง และตายอย่างแน่นอน อีกทั้งบริเวณหน้าอกที่ถูกทำร้าย (ยิง) เป็นบริเวณสำคัญ และมีเลือดออกมาก แต่ขณะที่จะสืบพยาน (ถ้อยคำที่นายมีเล่าให้นายมีฟังว่า "นายแดงเป็นคนยิงตน") นายมีผู้ถูกทำร้าย (ยิง) ยังไม่ตาย จึงขาดหลักเกณฑ์ที่จะรับฟังเป็นคำกล่าวของผู้ถูกทำร้ายก่อนตาย ซึ่งเป็นพยานบอกเล่าได้

ดังนั้น ข้าพเจ้าเห็นว่า คำกล่าวของนายมีรับฟังไม่ได้

ข้อ 2 คดีอาญาสองคดี คดีแรกอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยฐานพยานฆ่าคนตายโดยใช้อาวุธปืนยิงกระสุนถูกนายคำมดเจ็บขอให้ลงโทษตาม ป.อาญา ม. 288 และ 80

จำเลยให้การว่า จำเลยใช้ปืนยิงจริงแต่เป็นการป้องกันตัวขอให้ยกฟ้อง

คดีที่สอง อัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายบุญฐานทำร้ายร่างกายนายกอบ โดยเอามีดแทงนายกอบบาดเจ็บสาหัส ขอให้ลงโทษตาม ป.อาญา ม. 297

นายบุญจำเลยให้การว่า ตนเอามีดแทงนายกอบจริงแต่กระทำไปด้วยความจำเป็น เพราะมีคนไล่ตีตน ตนจึงหนีจะเข้าห้องนายกอบ แต่นายกอบก็หนีไม่ไหวให้เรารู้คนจึงเอามีดแทงแล้ววิ่งเข้าห้อง ขอให้ยกฟ้อง

ดังนี้ ถ้าไม่มีการสืบพยานหลักฐาน ศาลจะพิพากษาคดีทั้งสองอย่างไร

ธงคำตอบ หลักกฎหมาย ในคดีอาญาโจทก์มีหน้าที่นำสืบว่า จำเลยได้กระทำความผิด เว้นแต่จำเลยรับว่า ได้กระทำผิดตามฟ้อง แต่อ้างเหตุไม่ต้องการโทษ หน้าที่นำสืบตกแก่จำเลย

วินิจฉัย กรณีแรกมีฎีกา-คดีแรกการที่จำเลยให้การว่าการกระทำของจำเลยเป็นป้องกัน เท่ากับจำเลยปฏิเสธฟ้องว่าไม่ได้กระทำผิด หน้าที่นำสืบตกแก่โจทก์ โจทก์ไม่นำสืบ ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง

คดีที่สอง การที่จำเลยให้การว่า การกระทำของจำเลยเป็นการจำเป็น เท่ากับจำเลยรับว่า ได้กระทำผิด แต่อ้างว่าไม่ต้องการโทษ กรณีเข้าข้อยกเว้นจำเลยมีหน้าที่นำสืบ จำเลยไม่นำสืบ ศาลต้องพิพากษาลงโทษจำเลย

ข้อ 3 บุคคลที่เป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้จะเป็นพยานในคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้หรือไม่ อย่างไร

ธงคำตอบ หลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 วรรคหนึ่ง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 96

วินิจฉัย บุคคลที่เป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้ถ้าสามารถเข้าใจและตอบคำถามได้ และเป็นผู้ที่ได้ยิน ได้ยินหรือทราบข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง ย่อมรับฟังเป็นพยานได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 95 วรรคหนึ่ง ส่วนวิธีการถามพยานกบฏ หรือวิธีที่พยานจะให้คำตอบก็ดี อาจใช้วิธีเขียนหนังสือหรือโดยวิธีอื่นใดที่สมควรก็ได้เช่น ภาษาใบ้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 96

ข้อ 4 นายแดงฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยในคดีแพ่ง หากนายแดงประสงค์จะอ้างเอกสารของนายแดงซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมสรรพากรเป็นพยาน นายแดงจะต้องดำเนินการอย่างไร และหากกรมสรรพากรแจ้งว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่พบ ถ้าพบแล้วจะรีบส่งมาให้โดยด่วน เช่นนี้ จะถือได้หรือไม่ว่ากรมสรรพากรได้ยอมรับข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่นายแดงจะอ้างนำสืบโดยเอกสารดังกล่าวแล้ว

ธงคำตอบ หลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 123 วรรคหนึ่ง

วินิจฉัย ในการอ้างเอกสารซึ่งอยู่ในความครอบครองของกรมสรรพากรเป็นพยาน ก่อนยื่นนายแดงจะต้องยื่นบัญชีแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่จะอ้างต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคหนึ่ง จากนั้นนายแดงจะต้องยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลส่งกรมสรรพากรส่งต้นฉบับเอกสารต่อศาลภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ศาลจะกำหนด หากกรมสรรพากรได้รับคำสั่งของศาลแล้วแจ้งว่าเอกสารยังไม่พบ ถ้าพบแล้วจะรีบมาส่งให้โดยด่วน เช่นนี้ถึงยังไม่ได้ว่ากรมสรรพากรอ้างปิดกั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของศาล จึงถือไม่ได้ว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่นายแดงจะอ้างนำสืบโดยเอกสารนั้น กรมสรรพากรได้ยอมรับแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 123 วรรคหนึ่ง

อ.อาช. ปัญญาลึก, พ.ร.พ.ดล นรมฤต

โอกาสก้าวหน้า ต่อจากหน้า 8

ระดับ 4 กำหนดเป็น 4 คะแนน หมายถึง ดีมาก  
ระดับ 5 กำหนดเป็น 5 คะแนน หมายถึง ดีเด่น  
ตำแหน่งชำนาญการระดับ 6, 7-8

ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนเป็นตำแหน่งชำนาญการระดับ 6 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3 คะแนน และต้องได้คะแนนในส่วนที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการไม่น้อยกว่า 3 คะแนน ส่วนตำแหน่งชำนาญการระดับ 7-8 ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 3.5 และต้องได้คะแนนในส่วนที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการไม่น้อยกว่า 3.5 คะแนน

ตำแหน่งเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9

ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับ 9 (สาย ข.) หรือชำนาญการพิเศษ ระดับ 9 (สาย ค.) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 4 คะแนน และต้องได้คะแนนในส่วนที่แสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน

ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษหรือชำนาญการพิเศษ ระดับ 10

ผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 10 (สาย ข.) หรือชำนาญการพิเศษ ระดับ 10 (สาย ค.) ต้องได้คะแนนเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า 5 คะแนน

โอกาสก้าวหน้าของข้าราชการสาย ข. และ ค. ตามเกณฑ์ที่ทรงฯ กำหนดไว้มี 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับสาย ข. ส่วนสาย ค. เริ่มจากระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งทั้งสองสายสามารถไปได้สูงสุดคือระดับ 10 และในการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนระดับเป็นตำแหน่งดังกล่าว จะพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ ปริมาณงานในหน้าที่ คุณภาพงานในหน้าที่ และผลงานบริการทางวิชาการ หรือบริการซึ่งอาจจะเป็นการเขียนบทความ วิชาการ หนังสือนานาชาติ ศึกษานิพนธ์ หรือผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### โอกาสก้าวหน้าของข้าราชการสาย ข. และ ก. : ของฝากจากการฝึกอบรม เรื่อง แนวทางในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ ข้าราชการสาย ข. และ ก.

เกษณี สิริวัฒน์

กองวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2532 คณะกรรมการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางในการเขียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของข้าราชการสาย ข. และ ก." โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการสาย ข. และ ก. ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และเป็นการแนะแนวทางในการเขียนผลงานบริการทางวิชาการสำหรับข้าราชการสาย ข. และ ก. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ และคิดว่าการฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวเป็นประโยชน์สมควรเผยแพร่ให้เพื่อนข้าราชการสาย ข. และ ก. ได้ทราบความก้าวหน้าตามสายงานของตนเอง ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้

#### เกณฑ์การพิจารณาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สาย ข.

ตำแหน่งชำนาญการ 6, 7-8

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี
  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
  - วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ปริมาณงานและคุณภาพผลงานบริการทางวิชาการ
  - มีหน้าที่และความรับผิดชอบทางด้านบริการทางวิชาการสูง ที่ต้องอาศัยความชำนาญตามสาขาวิชาชีพเป็นอย่างมาก จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้และ
  - ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้เทคนิค วิธีการเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ รวมทั้งจะต้องมีปริมาณและคุณภาพของงานในเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ สูงมาก หรือ
  - มีผลงานวิจัย ค้นคว้า หรือผลงานในลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพดี ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานบริการทางวิชาการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
- ความจำเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน

จะต้องมีการรับรองโดยผู้บังคับบัญชา หน่วยงานนั้น ๆ มีความจำเป็นที่จะต้องมีผู้ชำนาญการเพื่อปฏิบัติงาน และ ก.ม. ต้องเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นดังกล่าวจริง มิฉะนั้นจะไม่อนุมัติให้มีตำแหน่งชำนาญการ

สาย ก.

ตำแหน่งชำนาญการ 6, 7-8

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 16 ปี
  - วุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 ปี
  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี
  - วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า จะต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ปริมาณงานและคุณภาพผลงานบริการทางวิชาการ

2.1 มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานด้านปฏิบัติการหรือการให้บริการที่ต้องอาศัยความชำนาญในหน้าที่ที่ปฏิบัติเป็นอย่างมาก จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ และ

2.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้เทคนิค วิธีการหรือต้องศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้คำปรึกษาให้ข้อเสนอแนะ หรือดำเนินการอื่นใด ที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมาก จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ หรือ

2.3 มีผลงานวิจัย ค้นคว้า หรือผลงานในลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพดี ซึ่งสามารถนำมาใช้ หรือประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานด้านปฏิบัติการและบริการในสาขานั้น ๆ

3. ความจำเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน เช่นเดียวกับสาย ข.

ตำแหน่งเชี่ยวชาญ

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ปริมาณและคุณภาพของงานด้านบริการวิชาการ
    - มีหน้าที่ ความรับผิดชอบทางด้านบริการวิชาการสูงมาก ที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาชีพเป็นอย่างมาก จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
    - ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้เทคนิค วิธีการเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ รวมทั้งจะต้องมีปริมาณและคุณภาพของงานในเทศการปฏิบัติงานของบุคลากรในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ สูงมาก หรือ
    - มีผลงานวิจัย ค้นคว้า หรือผลงานในลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพดีมาก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์สำหรับบริการด้านวิชาการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  - ความจำเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน เช่นเดียวกับสาย ข.

ตำแหน่งชำนาญการพิเศษระดับ 9

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  - ปริมาณและคุณภาพของงานด้านปฏิบัติการหรืองานให้บริการ
    - มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านงานปฏิบัติการหรืองานให้บริการที่ต้องอาศัย ความชำนาญเป็นพิเศษ จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
    - ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้เทคนิค วิธีการหรือต้องศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ หรือดำเนินการอื่นใดที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระ รวมทั้งจะต้องมีปริมาณและคุณภาพของงานในเทศการปฏิบัติงานหรือให้บริการสูงมาก หรือ
    - มีผลงานวิจัย ค้นคว้า หรือผลงานในลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพดีมาก ซึ่งสามารถนำมาใช้เพิ่มพูนประสิทธิภาพของงานด้านปฏิบัติการ หรือบริการในสาขานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  - ความจำเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน เช่นเดียวกับสาย ข.

สาย ข.

ตำแหน่งเชี่ยวชาญพิเศษ

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - ต้องดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - ปริมาณและคุณภาพของงานด้านบริการวิชาการ
    - มีหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านบริการวิชาการสูงมากที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษตามสาขาวิชาชีพ และ
    - ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษ จึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยอิสระรวมทั้งต้องมีปริมาณและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และ
    - มีผลงานวิจัย ค้นคว้าใหม่ หรือผลงานในลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมเป็นที่เชื่อถืออย่างกว้างขวางและเป็นแหล่งอ้างอิง สำหรับงานบริการทางวิชาการในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  - ความจำเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน เมื่อไรเช่นเดียวกับการขอเลื่อนตำแหน่งชำนาญการ

สาย ก.

ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ ระดับ 10

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  - ต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับ 9 หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - ปริมาณและคุณภาพของงานปฏิบัติการ หรือการให้บริการ
    - มีหน้าที่และความรับผิดชอบงานปฏิบัติการหรือการให้บริการที่ต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษอย่างยิ่งจึงจะปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
    - ลักษณะงานที่ปฏิบัติต้องใช้เทคนิค วิธีการ หรือ ต้องศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ หรือดำเนินการอื่นใดที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่างยิ่ง จึงขอปฏิบัติหน้าที่ได้ รวมทั้งต้องมีปริมาณและคุณภาพของงานสูงมากเป็นพิเศษ และ
    - มีผลงานวิจัย ค้นคว้าใหม่ ๆ หรือผลงานในลักษณะอื่นใดที่มีคุณภาพดีเยี่ยม เป็นที่เชื่อถืออย่างกว้างขวาง และเป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับงานปฏิบัติการหรือให้บริการในสาขานั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  - ความจำเป็นตามลักษณะงานของหน่วยงาน เช่นเดียวกับสาย ข.

องค์ประกอบในการขอเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ 6, 7-8

การขอเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการ จะพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการคือ

- ปริมาณงานในหน้าที่ โดยพิจารณาจากขนาดของงานหรือจำนวนความถี่ของงานที่ต้องรับผิดชอบ
  - คุณภาพของงานในหน้าที่ โดยพิจารณาจากความยากง่ายของงานที่ต้องอาศัยเทคนิค วิธีการในการทำงานมากขึ้นเพียงใด
  - ผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการ โดยพิจารณาจากคุณค่าของผลงานบริการทางวิชาการที่น่าเสนอว่าอยู่ในระดับใด สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด เป็นงานสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มมากน้อยเพียงใด
- การพิจารณาผลงาน
- ในการพิจารณาผลงานจะให้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งกำหนดไว้ 5 ระดับคือ
- ระดับ 1 กำหนดเป็น 1 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง
- ระดับ 2 กำหนดเป็น 2 คะแนน หมายถึง พอใช้
- ระดับ 3 กำหนดเป็น 3 คะแนน หมายถึง ดี
- ระดับ 4 กำหนดเป็น 4 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม
- ระดับ 5 กำหนดเป็น 5 คะแนน หมายถึง ดีเยี่ยม





# กิจกรรมนักศึกษา

## แยกออกประเภทกิจกรรมต่าง ๆ ให้จัดกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ 2533

1. ชมรมเชียร์ อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 5,000 บาท เพื่อฝึกสอนลีลาเชียร์และเพลงเชียร์ ระหว่างวันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ภายในที่ทำการชมรมฯ และที่อื่น ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการฝึกบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นเชียร์ประจำชมรม รวมทั้งเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเชียร์ในรุ่นต่อไป และเป็นการเผยแพร่เพลงเชียร์ให้นักศึกษา

2. ชมรมขับร้องประสานเสียง อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 448 บาท เพื่อเป็นค่าสวัสดิการนักเรียนและสมาชิก ระหว่างวันที่ 1-27 กุมภาพันธ์ 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกซ้อมก่อนการแสดงแต่ละครั้ง

3. ชมรมจิตวิทยา อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 2,832 บาท เพื่อจัดงานเผยแพร่สุขภาพจิต เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ได้ศึกษาอาสาสมัคร (SAB) มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษารู้จักจิตวิทยาที่แท้จริง และได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อนำความรู้ทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ชมรมดนตรีสากล อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 5,000 บาท เพื่อเตรียมก่อนแสดงดนตรี ด้วยการจัดตกแต่งเวที ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2533 ณ หอประชุม เอ.ดี. 1

5. ชมรมศึกษาปัญหาเกษตรกร อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรม "โครงการศึกษาปัญหาและพัฒนาเกษตรกร" ระหว่างวันที่ 5-17 กุมภาพันธ์ 2533 ณ หมู่บ้านหนองกลาง ตำบลบ้านม่วง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

6. ชมรมดนตรีสากล อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 2,300 บาท เพื่อจัดสัมมนา ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2533 ณ วนอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด อำเภอประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการทำงานตลอดปี และวางแผนการทำงานในปีต่อไป

7. ชมรมขับร้องประสานเสียง อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 7,500 บาท เพื่อจัดนิทรรศการและเผยแพร่การขับร้องประสานเสียง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 ณ ห้อง เอ.ดี. 3 และหอประชุม เอ.ดี. 1 ตามลำดับ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่การขับร้องประสานเสียงที่ถูกต้อง

8. ชมรมบัญชี อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 1,000 บาท เพื่อจัดสัมมนาคณะกรรมการชมรมชุดใหม่ ระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2533 ณ วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มผู้ร่วมทำกิจกรรม

9. ชมรมลอนเทนนิส อ.ส.ม.ร. ใช้งบประมาณ 14,000 บาท เพื่อจัดการแข่งขันเทนนิสภายใน ระหว่างวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2533 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องระดับมาตรฐานนักเทนนิสและสร้างประสบการณ์ในการแข่งขัน

10. ชมรมค่ายอาสาฯ 5 ชมรม คือ 1. ชมรมค่ายอาสาพัฒนารามฯ-ลานนา, 2. ชมรมค่ายอาสาพัฒนารามฯ-อีสาน, 3. ชมรมค่ายอาสาพัฒนารามฯ-ทักษิณ, 4. ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ม.ร. และ 5. ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 53,043 บาท (ชมรมละ 10,964 บาท ยกเว้นชมรมที่ 5 ใช้งบประมาณ 9,187 บาท) เพื่อจัดงานเบิกฟ้าชนบทไทย ระหว่างวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ 2533 ณ หอประชุม เอ.ดี. 1 และลานพ้อขุนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ปัญหาของชนบท และแสวงหาแนวทางแก้ไข



ขอถ่ายของวิชา ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสนทนาตามรูปแบบที่กำหนด โดยเน้นการสร้างประโยคพื้นฐานและประโยคที่ซับซ้อน

ตำรา ใช้หนังสือ EN 301 (Intermediate English I) และ sheet บทสนทนาเพิ่มเติม ซึ่งจำหน่ายที่คณะมนุษยศาสตร์ การเรียน นักศึกษาจะได้เรียนการเขียนรูปประโยคแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการสนทนา ตลอดจนฝึกถาม-ตอบในชั้นเรียน และฟังเทปบทสนทนาในห้องปฏิบัติการทางภาษา

การสอบ มีสอบ 2 ชนิด คือ

1. สอบข้อเขียนตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้ใน ม.ร. 30
2. สอบฟังในห้องปฏิบัติการทางภาษาในวันที่ 26, 27, 28 กุมภาพันธ์ นี้ (ดูรายละเอียดอีกครั้งในห้องปฏิบัติการทางภาษาเมื่อใกล้สอบ)

### ลักษณะข้อสอบ

1. ข้อสอบข้อเขียน (80 คะแนน) มี 3 Parts ดังนี้  
Part I: Sentence Writing 10 ข้อ (20 คะแนน) (เน้นเรื่องการเชื่อมประโยคหรือข้อความ)

ตัวอย่าง: Tom's advisor suggested + Tom studied more.  
(Combine these 2 sentences into one.)

Tom's advisor suggested that Tom study more.  
Part II: Comment/Response 15 ข้อ (30 คะแนน)  
(เติมข้อความให้ได้ใจความเหมาะสม เหมือนที่ฝึกในชั้นเรียน)

ตัวอย่าง: Comment: What kind of car did Bob buy? (used)  
Response: He bought a used one.

Part III: Dialogue 3-4 บท (30 คะแนน)

ตัวอย่าง: A: How long has Laura been playing the piano?  
B: She has been playing it for 2 hours.  
A: How well could she play it?  
B: She could play it very well.

2. ข้อสอบฟัง (40 คะแนน) มี 4 Parts ดังนี้  
Part I: Short Answers 10 ข้อ (10 คะแนน)

(ตอบคำถามแบบ Yes-No ที่ได้ยินจากเทปโดยเติมคำตอบลงในข้อสอบที่เว้นไว้ให้)

ตัวอย่าง: Tape: Will you go to school this weekend?  
No, I won't.

Part II: Appropriate Response 10 ข้อ (10 คะแนน)  
(ตอบคำถามแบบ Content โดยเลือกคำตอบที่เหมาะสมในข้อสอบ)

ตัวอย่าง: Tape: How careful a driver is Bob?

1. Care one
2. Careful one.
3. Carefully one.
4. A very careful one.

Part III: Similar Meaning 10 ข้อ (10 คะแนน)  
(เลือกข้อความที่มีความหมายเหมือนประโยคที่ได้ยินจากเทป)

ตัวอย่าง: Tape: Nancy is nicer than Mary and Susan.

1. Nancy is nicer than Mary.
2. Mary and Susan are nicer than Mary.
3. Nancy is the nicest.
4. Nancy is nice but Mary and Susan are not.

Part IV: Dialogue 5 ข้อ (10 คะแนน)

(ฟังบทสนทนาจากเทป แล้วตอบคำถามโดยเลือกคำตอบที่ถูกต้องในข้อสอบ)

การตัดสินเกรด G = 80% P = 60% (ทั้งนี้ นักศึกษาต้องเข้าสอบทั้งข้อเขียนและการฟัง)

ผศ.ณภาพร น.สุวรรณ



สอบ มีข่าวที่น่าสนใจดังนี้

● เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 1/2532 ตาม ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2532 ที่นักศึกษาได้รับไปแล้วนั้น กำหนดวันลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 1/2532 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 1 เมษายน 2533 (วัน 30 มี.ค. 2533) นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาคฤดูร้อน 1/2532 เป็นต้นไป และกำหนดวันลงทะเบียนเรียนดังกล่าวข้างต้นได้ถูกยกเลิกไป และกำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม - เสาร์ที่ 24 มีนาคม 2533 เป็นวันลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 1/2532

● บริการลงทะเบียนเรียนก่อนกำหนด ในช่วงการสอบไล่ภาค 2/2532 ระหว่างวันที่ 2-20 มีนาคม 2533 มหาวิทยาลัยเปิดบริการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 1/2532 ก่อนกำหนดได้ โดยให้ชำระเงินที่กองคลัง (สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1) และลงทะเบียนเรียนที่ สวป. ชั้น 1 (ห้อง 6)

● ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ขณะนี้มหาวิทยาลัยเปิดบริการให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ของภาคฤดูร้อน 1/2532 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2533 เป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ โดยถึงวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายเป็นวันที่นักศึกษาส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียน

● ข้อความระวังในการลงทะเบียนเรียน ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงรหัส-เลขทะเบียนวิชาหลายกระบวนวิชา และนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ทราบจึงใช้รหัสเลขทะเบียนวิชาเดิม ทำให้เกิดข้อบกพร่องในการลงทะเบียนเรียนเป็นอย่างมาก สวป.จึงขอให้นักศึกษาเพิ่มความระมัดระวังในการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง โดยเฉพาะรหัส-เลขทะเบียนวิชา "ห้ามใช้รหัส-เลขทะเบียนวิชาที่อยู่ในวงเล็บโดยเด็ดขาด" (เพราะเป็นรหัส-เลขทะเบียนวิชาเดิม)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สวป.

ทนายธรรม์ผู้สอน ต่อจากหน้า 3 การเรียนวิชานี้ ก็เข้าใจและทำตามที่เขาบอกแล้วคิดว่าต้องสอบได้ และที่สำคัญก็คือ มาตราต่างๆ ในบทบัญญัติของกฎหมายนี้มักจะต่อเนื่องเป็นผลต่อกัน ดังนั้นไม่ใช่ว่านักศึกษาจะเดาหรือหึงข้อสอบแล้ว จะท่องแต่เฉพาะเรื่องๆ ที่คิดว่าจะออกส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ได้อ่านเลย ทำให้การตอบข้อสอบไม่ละเอียดลึกซึ้งชัดเจนพอ หรืออาจจะตอบไม่ครบทุกประเด็น

■ แนวทางการวัดผลมีลักษณะอย่างไร รศ.จุจามาศ ข้อสอบวิชานี้เป็นอัตนัย 4 ข้อ ข้อละ 25 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน นักศึกษาต้องทำคะแนนให้ได้ 60 คะแนนขึ้นไปจึงจะสอบผ่านวิชานี้ โดยพิจารณาจากคะแนนรวม รวมแล้วได้ 60 คะแนน ส่วนจะได้ G ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 75 คะแนนขึ้นไป

■ อาจารย์มีอะไรจะฝากถึงนักศึกษาที่เรียนวิชานี้บ้าง รศ.จุจามาศ ประการแรก ที่อยากฝากคือ ในเรื่องการดูหนังสืออย่าไปดูเฉพาะเรื่องๆ ที่คิดว่าจะออก ควรดูหมดทุกเรื่อง เพราะจะทำให้เข้าใจกฎหมายไม่ละเอียดลึกซึ้งพอ คำตอบจะไม่ได้ครบทุกประเด็นที่ถาม อย่างที่กล่าวมาแล้ว ประการที่สองคือ เวลาสอบ ควรจะอ่านคำถามอย่างละเอียดรอบคอบแล้วพิจารณาว่าเป็นเรื่องอะไร ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร จะส่งผลถึงข้อกฎหมายอย่างไร กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องบ้าง ประการที่สาม คือเวลาตอบให้ตอบไปให้ ชัดเจน ชัดชัด นักศึกษาที่มีปัญหา



มร.รับบัณฑิตอาสาสมัคร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือก เข้าร่วมโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) โครงการนี้เป็นโครงการการศึกษาและบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีฐานะเป็นโครงการทดลองของคณะเศรษฐศาสตร์

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) เป็นการศึกษาเต็มเวลา ใช้เวลา 1 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน และสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประเมินผล ตึกอเนกประสงค์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือสอบถามรายละเอียดที่ โทร. 221-6004 ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2533

รับนักเรียนพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า)
2. สตรีโสด อายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดย

EC 342

ตำรา และหนังสืออ่านประกอบ ตำราเศรษฐศาสตร์ การภาษีอากร 1 โดย รศ.ปริดา นาคเนาวิท

เนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีภาษีอากร ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากรประเภทต่างๆ โครงสร้างอัตราภาษีอากรและการผลัดภาระภาษีอากร ตามลักษณะความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ตลอดจนการผลัดภาระภาษีอากรตามลักษณะของการแข่งขันทุกประเภท

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน แต่ละคำถามมี 5 ตัวเลือก ข้อสอบจะออกตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 13 ประมาณบทละ 7 ข้อ ยกเว้นบทที่ 6 และบทที่ 8 จะมีข้อสอบประมาณบทละ 12 ข้อ

วัน และเวลาสอบ วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2533 เวลา 09.00-11.30 น.

รศ.ปริดา นาคเนาวิท

EC 111

ตำรา และหนังสืออ่านประกอบ ตำราเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 โดย รศ.ปริดา นาคเนาวิท คู่มือเศรษฐศาสตร์ จุลภาค 1 โดย รศ.วราณี จิเจริญ

เนื้อหา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจจุลภาค ได้แก่เรื่อง บทบาททางเศรษฐกิจของเอกชนในระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ องค์การธุรกิจประเภทต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจ ตลาดตามลักษณะการแข่งขันทุกประเภท ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน และทฤษฎีการผลิต เป็นต้น การวัดผล ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ 100 คะแนน หนังสือคำถามมี 5 ตัวเลือก ข้อสอบจะออกตั้งแต่บทที่ 1 ถึงบทที่ 8 ในบทที่หนึ่งถึงบทที่สี่ จะมีข้อสอบประมาณ 30 ข้อ บทที่ 5 และบทที่ 6 ประมาณ 30 ข้อ บทที่ 7 และบทที่ 8 ประมาณ 40 ข้อ

วันและเวลาสอบ วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2533 เวลา 09.00-11.30 น.

รศ.ปริดา นาคเนาวิท

กำเนิด

4. น้าหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. สูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. ผู้สนใจขอใบสมัครได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2533 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

งาน "สัปดาห์วันวิทยุกระจายเสียงครบรอบ 60 ปี"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน "สัปดาห์วันวิทยุกระจายเสียงครบรอบ 60 ปี" ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2533 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง

แห่งประเทศไทย ทีวีภาวติรังสิต ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระคุณของ "พระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียง" พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

ในงานนี้จะมีการแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ประวัติความเป็นมา แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต การอภิปรายโดยนักวิชาการ นักวิทยุที่มีชื่อเสียงในอดีตและปัจจุบัน การจัดห้องส่งจำลอง เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นการทำงานในห้องส่ง หรือมีส่วนในการร่วมจัดทำรายการสดในห้องส่งจำลองนั้น รายการบันเทิง และการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก

Table with 4 columns: U.S.รับสมัคร, การทดสอบศักยภาพ, (Quantitative Ability), and ในสาขาภูมิศาสตร์. It details admission requirements and test procedures for various programs.

Table with 4 columns: เจ้าหน้าที่, พร้อมของการจัดงานครั้งนี้, ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์, and เหล่านี้ต่างยินดีมาช่วยงานของ. It discusses the organization of an event and the involvement of faculty and staff.

Table with 4 columns: พบอาจารย์ผู้สอน, ที่ถามและทำให้เขียนคำตอบไม่วกวน, สัญญาประเภทใดแล้วก็จบ, and กฎหมายด้วยเช่นกัน. It addresses student concerns about exam questions and the importance of understanding legal concepts.

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง - Advertisement for the university newspaper, including contact information and subscription details.

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ - Advertisement for the public relations committee, listing members and their roles.

กองจัดการ - Advertisement for the management department, providing contact information and services.

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง - Advertisement for the university administration, listing the names and titles of the governing body members.



**อบรมการผลิตแผ่นโปร่งใส** ศูนย์บริการวิชาการและวิชาชีพ แห่งชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. จัดบริการทางวิชาการแก่ครูอาจารย์ทั่วประเทศเรื่อง "การผลิตและการใช้แผ่นโปร่งใส ครั้งที่ 2" ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2533 โดย รศ.ดร.นิรมล ศตวุฒิ หัวหน้าศูนย์ฯ รายงานต่อประธานในที่ประชุมคือ รศ.จรินทร์ ธานีรัตน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ว่า การประชุมครั้งนี้มีครูอาจารย์สนใจเข้าร่วมประชุมเกินกำหนดคือ กำหนดรับเพียง 80 คน แต่มีครูอาจารย์เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ถึง 146 คน ทั้ง ๆ ที่ศูนย์ฯ ได้ปิดรับสมัครตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตาม หลังจากที่ยกคณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าวเปิดการประชุมแล้ว วิทยากรได้บรรยายและให้ผู้เข้าร่วมประชุมฝึกปฏิบัติแต่ละชนิดตามที่วิทยากรบรรยาย วิทยากรที่ให้ความอนุเคราะห์แก่ศูนย์ฯ ในการให้ความรู้ครั้งนี้คือ วิทยากรจากภาควิชาสัตตศึกษา และสำนักเทคโนโลยี ม.ร. ดังนี้ ผศ.ดร.วิระ ไทพานิช รศ.โสภณพรพรรณ นามวงศ์ รศ.บุญเหลือทองเอี่ยม อาจารย์เจนจิรา แสงศิริทวี น. อาจารย์ยุภชัย ศันศิริ นายคุณิต อาวีหทัยรัตน์ นายวิชัย สิมอภิชาติ อาจารย์ศุภรา ธีรวิวัฒน์ และ น.ส.จามรี ศิริภัทร ซึ่งผู้เข้าร่วมได้ประเมินผลโครงการครั้งนี้ในวันสุดท้ายของการอบรมคือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2533 ว่า การประชุมครั้งนี้ครูอาจารย์ส่วนใหญ่พึงพอใจและได้รับประโยชน์จากการประชุมมาก

จัดประชุม	ต่อจากหน้า 1
วิทยากร	ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ) รศ.ประทุมพร วัชรเสถียร (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ) ผู้แทนจากกองยุโรป กรมการเมือง กระทรวงการต่างประเทศ รศ.การุณลักษณ์ พหลโยธิน (คณะรัฐศาสตร์ ม.จ.) รศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์ (ดำเนินรายการ) (13.00-16.00 น.) สนทนาหัวข้อ "ยุโรปตะวันตก : การบูรณาการ ปี 1992"
ภาคบ่าย	คุณเอภีรติ ดันตารามณ์ (กองนโยบายการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์) คุณสุรพล ศรีวิทยา (กองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) ดร.ชจร จิตตะเสวี (คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์) ดร.กฤษณา ไวสารวัจ (คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.) ดร.อิชฎาการ เอกแสงศรี (ดำเนินรายการ)

การประชุมทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จะใช้กรอบการวิเคราะห์ที่เน้นประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ดังนี้

1. วิเคราะห์เหตุการณ์ ความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในยุโรป ทั้ง 2 ภูมิภาค
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมืองในยุโรป ทั้ง 2 ภูมิภาค
3. วิเคราะห์ผลกระทบของสถานการณ์และแนวโน้มในภูมิภาคยุโรปต่อประเทศไทย

คณะรัฐศาสตร์ ขอเชิญชวนชาวรามคำแหงและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมทางวิชาการครั้งนี้ตามกำหนดการดังกล่าว

รายชื่อ ต่อจากหน้า 1

หมายเลข 5 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต (คณะรัฐศาสตร์)

หมายเลข 6 รองศาสตราจารย์ อรทัย ชื่นมนุษย์ (คณะศึกษาศาสตร์)

สภาอาจารย์ขอเชิญชวน อาจารย์ใช้สิทธิหยั่งเสียงสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามกำหนดการดังกล่าว

น.ร. อัจฉาภา ต่อจากหน้า 1

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างมหาวิทยาลัยกับสื่อมวลชน และเป็นโอกาสที่ดีในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวด้วยดี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระ และความบันเทิงในงานพบสื่อมวลชนครั้งนี้ อาทิ สไลด์มีลิตวิชันแนะนำ ม.ร. พบอธิการบดีและชักถามปัญหา Talk Show โดย สุวรรณี วัฒนกุล และอภิชาติ คำดี ดนตรี และนักร้องรับเชิญ (ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล นนทียา จิวบางป่า ดิเรก อมาตยกุล ชรัส เพ็ญอารมย์ และเป็นหนึ่ง ไชยชิต)

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้เชิญสื่อมวลชนในสาขาต่าง ๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ และนิตยสารที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานและคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการเผยแพร่ข่าวของมหาวิทยาลัยและสาธารณชนต่อไป

น.ร. ธิปไตย ต่อจากหน้า 1

**การจำหน่ายใบสมัคร**  
ที่ ม.ร. (สวป. ชั้น 3) วันที่ 2 มีนาคม-21 เมษายน 2533

**ทางไปรษณีย์** วันที่ 2-30 มีนาคม 2533

ใบสมัครราคาชุดละ 40 บาท  
ส่งชื่อทางไปรษณีย์ ชุดละ 45 บาท  
โดยส่งจดหมายถึงหัวหน้าฝ่ายบัณฑิตศึกษา ตู้ ปณ.24-1002 กทม. 10241 พร้อมแนบฉันทาส่งจ่าย ปท.รามคำแหง

**การรับสมัคร** สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2533 ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3 ค่าสมัคร 100 บาท

หนึ่ง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร และการทดสอบศักยภาพ ดังนี้

**พื้นที่ความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร** กำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

1. เป็นผู้ซึ่งหน่วยราชการหรือหน่วยงานของเอกชนเป็นผู้ส่งเข้าศึกษา โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ลาเรียนได้เต็มเวลา

# จาก..บรรณาธิการ

**ขอปรบมือดัง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากทุกท่าน**ที่ตั้งใจทุ่มเทความแข็งแรงกายแรงใจแก้ปัญหาจราจรบนถนนรามคำแหงที่เลวร้ายให้กลับมามีสภาพคล่องตัวอย่างดีเยี่ยมในปัจจุบัน ถือเป็นความสำเร็จที่น่ายกย่องสรรเสริญ และควรที่สถานีตำรวจนครบาลอื่น ๆ น่าจะนำไปเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงาน

**ความสำเร็จในการแก้ปัญหาจราจรบนถนนรามคำแหง** เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าปัญหาใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะมากมายขนาดไหน ก็ได้อันที่ตั้งใจจริงและใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ ปัญหาเหล่านั้นก็จะสามารถแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงไปได้ และจะยิ่งดีมากขึ้นถ้าได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

**สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือ**มายังมหาวิทยาลัยก็คือ ปัญหาการข้ามถนนอย่างไม่เป็นระเบียบของนักศึกษา บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยตลอดแนวรั้ว ซึ่งมีการเดินข้ามกันทุกระยะโดยไม่ใช้ทางข้ามและไม่กลัวว่าจะถูกปรับ

**นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง**มีจิตสำนึกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปัญหาจราจรก็เป็นปัญหาสังคมที่ควรได้รับการแก้ไข เพราะนอกจากจะทำลายเศรษฐกิจ ทำลายสภาวะแวดล้อม ยังทำลายสภาพจิตใจของผู้คนในสังคมอีกด้วย จึงขอให้นักศึกษาร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์การข้ามถนนบนทางข้าม เพื่อความปลอดภัยและสร้างวินัยให้แก่ตัวนักศึกษาเอง และเป็นการช่วยเหลือปัญหาการจราจรอีกทางหนึ่งด้วย ขอให้ถือคติว่า **"จงเอาชนะตัวเองก่อนในวันนี้ เพื่อจะเอาชนะคนอื่นในวันหน้า"**

ปรีชา พหลเทพ

## เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



ขอให้นักศึกษาที่ปรากฏในภาพนี้ ติดต่อบรรณการประชาสัมพันธ์ ดึกเอ.ดี. 1 ชั้น 2 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2533

ตนเอง ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2533 ณ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3 ค่าสมัคร 100 บาท

หนึ่ง คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา แจ้งว่า คณะกรรมการฯ ได้เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัคร และการทดสอบศักยภาพ ดังนี้

**พื้นที่ความรู้และคุณสมบัติของผู้สมัคร** กำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

1. เป็นผู้ซึ่งหน่วยราชการหรือหน่วยงานของเอกชนเป็นผู้ส่งเข้าศึกษา โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ลาเรียนได้เต็มเวลา

และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีเอกสารรับรองว่า ได้เคยปฏิบัติงานดังกล่าวมาแล้ว โดยผู้รับรองจะต้องไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า หรือ

2. มีประสบการณ์ในการวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีหลักฐานการศึกษาจากใบแสดงผลการศึกษาว่าได้สอบผ่านแล้ว หรือ
3. มีประสบการณ์ในการวิจัยในสถาบันการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยของสถาบันนั้น ๆ หรือ ต่อหน้า 11

**ข่าวสาร ทัศนเหตุการณ์ อ่านข่าวรามฯ**  
เชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่...  
งานประชาสัมพันธ์ ดึก เอ.ดี. 1 ชั้น 2  
(รับสมัครสมาชิกตลอดทั้งปี)

  
งานประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร. 3180900

ในราชกาวมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน  
ใบอนุญาตที่ 17/2528  
ปทช. คลองจั่น

  
(ผู้รับหนังสือ)  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์